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เริ่มประชุม     เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เม่ือสมาชิกสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา มาครบองค<ประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย<) แลDว  ดิฉันขออนุญาตอ?านประกาศเรียกประชุมฯค?ะ  

ประกาศสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุม
สภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําปO  
๒๕๕๙   ดDวยองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา โดยนายกองค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา มีความจําเปPนเร?งด?วนท่ีจะตDองเสนอญัตติใหDสภาองค<การบริหาร
ส?วนจังหวัดยะลาไดDพิจารณา เพ่ือใหDเกิดประโยชน<แก?องค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลาและทDองถ่ินต?อไป 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แห?งพระราชบัญญัติ
องค<การบริหารส?วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกDไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๒   ประธานสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา จึงเรียกประชุมสภา
องค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําปO ๒๕๕๙   
มีกําหนด ๗ วัน นับต้ังแต?วันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เปPนตDนไป       
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงชื่อ นายมะหะมะ  
วาแมดีซา  ประธานสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  

ลําดับต?อไปขอเรียนเชิญท?านประธานสภาองค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา กล?าวเปTดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียน
เชิญค?ะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท?านสมาชิกสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา และท?านผูDมีเกียรติ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกท?าน กระผมมีความยินดีเปPนอย?างยิ่งท่ีไดDทําหนDาท่ีเปPนประธานสภาฯ ใน

การเปTดประชุมสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาในวันนี้  ซ่ึงเปPนการเปTด
ประชุมสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  
ประจําปO ๒๕๕๙  โดยไดDกําหนดเปTดสมัยประชุมครั้งนี้ ซ่ึงสภาไดDพิจารณา
เห็นว?ามีความสําคัญท่ีจะตDองพิจารณาญัตติหลาย ๆ เรื่อง ถDาเราไม?รีบทํา
อาจจะเกิดผลกระทบต?อพ่ีนDองประชาชน ต?อการพัฒนาจังหวัดกระผม
พิจารณาว?าวันนี้ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอเปTดสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  
ประจําปO ๒๕๕๙ และหวังเปPนอย?างยิ่งว?าสภาจะไดDร?วมกันพิจารณาในเรื่อง
ต?าง ๆ ท่ีทําใหDเกิดประโยชน<สูงสุดแก?ประชาชนและทDองถ่ินต?อไป     

  บัดนี้  ไดDเวลาอันสมควรแลDว กระผมขอเปTดการประชุมสภาองค<การ
บริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปO ๒๕๕๙  ณ บัดนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ     
- ท?านซอมะ  มะเซ็ง ลาครับ  ท?านอาฮามะ  สานอ  ลาครับ  แลDวก็

ท?านริดวาน  มะเต.ะ  ลาครับ  
- ในวันพรุ?งนี้นะครับ แจDงใหDท?านสมาชิกทราบ เปPนการพัฒนามัสยิด

ท่ีบางลางครับ ขอใหDสมาชิกสภาท่ีจะไปร?วมทราบครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ 
บริหารส�วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒  ประจําป# ๒๕๕๙  
เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙   ขอเรียนเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม เชิญครับ 

แทนเลขานุการคณะกรรมการ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
ตรวจรายงานการประชุม กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 3 อ.บันนังสตา 
(นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ) แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 
 บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งท่ี  
๓/๒๕๕๙  วันพุธท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๙ เวลา 10.00 น.  ณ หDองประชุม
องค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ชั้น 4   

ผู,มาประชุม 
1. นายมะรอซิ  รอยิง สมาชิกสภา อบจ. เขต 3  อ.ยะหา ประธานกรรมการ   
2. นายอุสมาน  หะยีมะเร.ะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต 7  อ.เมือง กรรมการ  
๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.ธารโต  กรรมการ 
๔. นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  สมาชิกสภา อบจ.เขต 1 อ. ยะหา กรรมการ   
๕. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.เขต 3 อ.บันนังสตา  กรรมการ   
๖. นายมะดารี  ยะยือริ  สมาชิกสภา อบจ. เขต อ.กรงปTนัง  กรรมการ 
๗. นายไฟซอล  ยูโซะ   สมาชิกสภา อบจ.เขต  2  อ.บันนังสตา 
    กรรมการและเลขานุการ 
เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น.          

เม่ือคณะกรรมการมาครบองค<ประชุมแลDว นายมะรอซิ  รอยิง    
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนDาท่ีประธานในท่ี
ประชุม  ไดDกล?าวเปTดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธาน
ไดDเนDนย้ําใหDคณะกรรมการทุกท?านไดDตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหา
สาระ ในถDอยคําของผูDอภิปราย ว?าไดDใจความถูกตDองตรงกันหรือไม?  รวมท้ัง
การพิจารณาขอเสนอแกDไขขDอความ สําหรับการตรวจรายงานการประชุมครั้ง
นี้ คือ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒  ประจําปO ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี  ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๕๙   ไดDใหDเจDาหนDาท่ีเปTดเทปบันทึกการประชุม  เพ่ือใหD
คณะกรรมการไดDทําการตรวจรายงานการประชุม   จนแลDวเสร็จ  ปรากฏว?า 
ไม?มีการแกDไข  เพ่ิมเติมแต?ประการใด   เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  ลงชื่อ 
นายไฟซอล  ยูโซะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
บันทึกการประชุม  ขอบคุณครับ        

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านสมาชิกสภาพิจารณารายงานการประชุมครับ  ท?านใดจะ
เปลี่ยนแปลงแกDไขเพ่ิมเติมหรือไม?  เชิญครับ ไม?มีการแกDไขนะครับ ถDาไม?มี  
ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ   เชิญเลขานุการสภาฯ นับองค<ประชุมครับ 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  ครบองค<ประชุม  จํานวน ๒๐ ท?าน ค?ะ 
ประธานสภา อบจ.ยะลา  ครบองค<ประชุมนะครับ องค<ประชุมถูกตDองครับ จํานวน ๒๐ ท?าน 

ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท?านใดรับรองรายงานการประชุมสภา 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา องค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒  ประจําปO  
๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙    โปรดยกมือครับ ๒๐ เสียง
ครับ  สมาชิกท?านใดไม?รับรองรายงานการประชุมสภาองค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒  ประจําปO  ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   โปรดยกมือครับ  ไม?มีนะครับ   

มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ๒๐  เสียง ไม?รับรอง ไม?มีนะ
ครับ  ถือมติเปPนเอกฉันท<ครับ ต?อไป    

  ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ ขอความเห็นชอบแต�งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาขององค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา     เรียนเชิญท?านนายก
เสนอญัตติครับ  

นายก อบจ.ยะลา  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
(นายมุขตาร<  มะทา) กระผมนายมุขตาร<  มะทา นายก อบจ.ยะลา ขอเสนอญัตติ ขอความ

เห็นชอบแต?งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา   
 ดDวยกระทรวงมหาดไทยไดDกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินและสถานศึกษาในสังกัดใหDเปPนไป
ดDวยความเรียบรDอย และสอดคลDองกับแนวทางและหลักเกณฑ<การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทDองถ่ินขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และขDอ ๔ แห?งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดDวยหลักเกณฑ<และวิธีการนํา
เงินรายไดDของสถานศึกษาไปจัดสรรเปPนค?าใชDจ?ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินและสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือใหD
การจัดการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินมีทิศทางท่ีสอดคลDองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ 
และสามารถตอบสนองความตDองการของประชาชนในทDองถ่ินไดDอย?างแทDจริง 
โดยใหDองค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินดําเนินการแต?งต้ังคณะกรรมการการศึกษา
ขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินประกอบดDวย 
 ๑. แต?งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน 
อย?างนDอยประกอบดDวย 
     (๑) ผูDทรงคุณวุฒิ              ประธานกรรมการ 
     (๒) ผูDทรงคุณวุฒิ            รองประธานกรรมการ 
     (๓) ปลัดองค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน       กรรมการ          
     (๔) ผูDอํานวยการสํานัก/กอง/ส?วนฯท่ีเก่ียวขDอง  กรรมการ 
     (๕) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสัง กัดทุกแห? ง           
กรรมการ 
     (๖) ผูDทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทDองถ่ินเห็นชอบ  กรรมการ 
     (๗) หัวหนDาหน?วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขDอง  ท่ีสภา
ทDองถ่ินเห็นชอบ กรรมการ 

    (๘) ผูDอํานวยการสํานัก/กอง/ส?วนการศึกษาฯ  กรรมการและ
เลขานุการ 
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นายก อบจ.ยะลา  ๒. ใหDคณะกรรมการการศึกษาฯ ตามขDอ ๑(๓) ถึง (๘) ร?วมกัน
พิจารณาสรรหาผูDทรงคุณวุฒิ เพ่ือเปPนประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการ 

๓. ใหDจํานวนกรรมการตามขDอ ๑ (๑)(๒)(๕)(๖)และ(๗) รวมกันตDองมี
จํานวนมากกว?าก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ท้ังหมด 

๔. ใหDคณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการดํารงตําแหน?งคราวละ 
๔ ปO 

๕. ใหDคณะกรรมการการศึกษาฯ มีอํานาจหนDาท่ีในการพิจารณาใหD
ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน และ
ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน 

องค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาพิจารณาแลDวเห็นว?า บุคคล
ดังต?อไปนี้ 

๑. นายมาโนชญ<  บุญญานุวัตร  ผูDทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เปPน
คณะกรรมการในขDอ ๑ (๖) ผูDทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทDองถ่ินเห็นชอบ 

๒. นายสุทธานนท<  ทองนุ?น  ผูDอํานวยการโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล  
เปPนคณะกรรมการในขDอ ๑ (๗) หัวหนDา หน?วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขDองท่ีสภาทDองถ่ินเห็นชอบ   
 ดังนั้น  เพ่ือใหDการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค<การบริหาร
ส?วนจังหวัดยะลา ดําเนินไปดDวยความเรียบรDอย เปPนไปตามแนวทางท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวD จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใหDบุคคลท้ัง 
๒ เปPนคณะกรรมการการศึกษาขององค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญท?านสมาชิกอภิปรายครับ  มีท?านสมาชิกจะอภิปรายไหมครับ 
เชิญครับ เชิญท?านมะรุสะดี ครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา  กระผมขออนุญาตเรียนถาม เพ่ือประกอบความรูDครับ ตามท่ี
คณะกรรมการการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน ตาม (๑) และ (๒) 
ผมไม?ทราบว?าใครเปPนผูDแต?งต้ังครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีท?านสมาชิกเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถDาไม?มีประธานตอบใหDก็ไดDครับ 
หรือ ผอ.กองการศึกษา จะตอบไหมครับ ท?านวิริยา  พูลศิลป@ ครับ  ตอบไหม
ครับ หรือจะใหDประธานตอบ ถDาอย?างนั้นประธานตอบนะครับ วันนี้เราเลือก 
(๖) กับ (๗) ครับ เสนอต?อสภานะครับ เม่ือครบท้ัง (๓) ถึง (๗) ครับ เปPนผูDไป
สรรหาใน (๑) และ (๒) ครับ เปPนผูDแต?งต้ังประธานกับรองประธานครับ วันนี้
เราตDองสรรหา (๖) กับ (๗) ก?อนครับ ซ่ึงทางท?านนายกเปPนผูDเสนอญัตติ 
เพ่ือใหDสภาเห็นชอบแต?งต้ังใหDครบองค<ครับ เม่ือไปเลือกผูDทรงคุณวุฒิ (๑) กับ 
(๒) ขDอ ๔ กับ ขDอ ๗ เปPนผูDท่ีไปสรรหาครับ เลือกและลงมติเกินครึ่งหนึ่ง ก็จะ
ไดDมาเปPนผูDทรงคุณวุฒิครับ มีท?านใดสงสัยไหมครับ ประธานศึกษามาท้ังวัน
แลDวครับเม่ือวาน   เพราะว?าประธานเองก็ไม?ทราบ เพราะว?าเปPนเรื่องใหม? 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา จําเปPนจะตDองศึกษา ผมสงสัยอยู?แลDวว?าท?านสมาชิกตDองถามแน?ครับ มีท?านใด
จะซักถามอีกไหมครับ เปPนระเบียบใหม?ของทDองถ่ินครับ ใชDเฉพาะ อบจ. ครับ 
ซ่ึงมีโรงเรียนท่ีอยู? ในสังกัดของทDองถ่ินครับ สังเกตดูใน (๕) ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห?ง แต?ของเรามีอยู?แห?งเดียว ก็ไดDโดย
ตําแหน?งไปเลยครับ เปPนประธานโดยตําแหน?งรับไปเลย แต?ถDาเรามีสี่หDาแห?ง 
ก็ประธานทุกแห?ง ก็มาเปPนกรรมการท้ังหมด เนื่องจาก อบจ.ยะลา มีอยู?โรง
เดียวก็คือ ของลําพะยาครับ เรามีประธานการศึกษาอยู?แห?งเดียว ก็คนนั้นซ่ึง
ก็เปPนอยู?ป[จจุบันโดยตําแหน?งเลยครับ คงเขDาใจนะครับ มีสมาชิกเพ่ิมเติมอีก
ไหมครับ เชิญท?านเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ 
อําเภอเมือง  ผมดูตามหนังสือญัตติของท?านนายกนะครับ ในความเขDาใจของ
ผมนั้น ก็คงจะละมDายคลDายคลึงกับดังท่ีท?านประธานไดDชี้แจงว?า ผูDทรงคุณวุฒิ
ท่ีจะเลือกนั้นเพ่ือจะทําอะไร แต?ประเด็นท่ีกระผมอยากจะขออนุญาตกราบ
เรียนท?านประธานผ?านไปยังท?านสมาชิกนั้น เพ่ือท่ีจะขยายความตัวบุคคลสัก
เล็กนDอยเท?านั้นครับ เพราะว?าผมเห็นรายชื่อท่ีสภาทDองถ่ินเลือกตาม (๖) 
โดยเฉพาะท?านอาจารย<มาโนชญ<  บุญญานุวัตร นั้น เปPนคนท่ีคร่ําหวอดใน
วงการการศึกษามาค?อนขDางเยอะ ถDากระผมจําไม?ผิดก?อนท่ีจะเกษียนราชการ
นั้น ท?านเคยเปPนศึกษาธิการเขต และก็ท?านดํารงตําแหน?งทางวิชาการ เปPน
นักเขียนนักคิด และก็คร่ําหวอดในวงการการศึกษา โดยเฉพาะในเขตจังหวัด
ยะลานั้น มาอย?างยาวไกลนะครับ ก็เปPนคุณูปการท?านหนึ่ง และก็ยังมีความ
เก่ียวพันเก่ียวดองกับในส?วนของบริการสาธารณะอีกหลาย ๆ องค<กร 
เพราะฉะนั้น ตามญัตติท่ีท?านนายกเสนอมานั้น ในเบ้ืองตDนกระผมในฐานะ
เปPนสมาชิกสภาท่ีพอท่ีจะรูDจักภูมิประวัติ มีความเห็นพDองและก็เห็นดDวยนะ
ครับ ท่ีจะไดDรับการสนับสนุนบุคคลผูDนี้เขDาไปเปPนคณะกรรมการสรรหา 
ประการท่ีสองท่ีอยากจะกราบเรียนเพ่ือความเขDาใจนะครับ อาจจะเปPนความ
เขDาใจของผมเพียงคนเดียวหรือสภาแห?งนี้จะไดDเขDาใจดDวยว?า เราจะเห็นข?าว
เห็นขDอมูลในการปรับปรุงโครงสรDางบริหารจัดการในเรื่องของการศึกษา ซ่ึง
ภายใตDรั ฐบาลชุดนี้ กับกฎหมายท่ีมีอยู? แลD วแต?มาป[ดฝุ]นและก็ มีการ
เปลี่ยนแปลงแกDไขอยู?บDาง เราจะเห็นไดDว?า มีการปรับกระบวนการเก่ียวกับ
เรื่องการศึกษา เพ่ือใหDมีการพัฒนาสอดคลDองกับนโยบายของรัฐบาล 
เพราะฉะนั้น หลักเกณฑ<การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค<กรปกครอง
ส?วนทDองถ่ิน ดังท่ีท?านประธานไดDกราบเรียนไปแลDว ว?าเราเองนั้นมีอยู?หนึ่ง
สถาบัน คือ โรงเรียนนะครับ เพ่ือท่ีจะใหDดีข้ึนดีกว?าเก?าในการท่ีจะพัฒนา ก็
เลยตDองต้ังเปPนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เก่ียวกับเรื่องการใหDความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขององค<การบริหารส?วนจังหวัดครับ อีกท?าน
หนึ่ง  ชื่อนายสุทธานนท<  ทองนุ?น  ผมไม?ค?อยคุDนเคยแต?เม่ือดูประวัติแลDว 
ท?านเปPนผูDอํานวยการโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ก็เขDาใจว?าคนอยู?ในแวดวง
การศึกษา น?าจะมีความกระจ?างชัด เพราะฉะนั้น ญัตติท่ีท?านนายกเสนอมา 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ สองท?านผ?านสภาพิจารณาเห็นชอบนั้น ผมแลว?าน?าจะเปPนประโยชน<ต?อ
กระบวนการท่ีเราไดDรับหนังสือสั่งการมาจากส?วนกลางครับ เพ่ือใหDเปPนไป
ตามองค<ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาครับ คําอภิปราบหรือ
คําแนะนํานั้ น  ผมแลว?า บุคคลท้ังสองคนนั้น น? าจะมี คุณภาพและมี
ความสามารถเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามท่ีสภาของเราเห็นชอบ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีท?านสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ  
เชิญท?านวรเกียรติ ครับ  

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง  
ตามท่ีท?านนายกเสนอญัตติดังกล?าวครับ เสนอผูDทรงคุณวุฒิในทางการศึกษา
สองท?าน กระผมเห็นดDวยเปPนอย?างยิ่งครับ เพราะว?าประสบการณ<การทํางาน
ท้ังสองท?านครับ เปPนท่ีทราบดีและประจักษ<ว?า ในวงการการศึกษานั้น ท้ังสอง
ท?านนี้นะครับ เปPนผูDเชี่ยวชาญ และขณะเดียวกันท่ีผมเห็นดDวยเปPนอย?างยิ่ง 
เนื่องจากว?า ใน อบจ. เรา ก็มีโรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห< ซ่ึงสังกัดอยู?
ใน อบจ. ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการศึกษานะครับ ก็ดีท่ีสุดแลDวครับว?า ท้ัง
สองท?านนี้ รวมท้ังทางกองการศึกษาฯ และ ผอ.โรงเรียน ในส?วนนี้เม่ือเราไดD
สองท?านมา ในแนวความคิดของผม ผมก็เสนอความคิดครับ ว?าควรจะมีการ
ประชุมทางวิชาการ โดย ผอ.กองการศึกษา ผอ.โรงเรียนลําพะยา รวมท้ัง
สมาชิกสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ซ่ึงเปPนคณะกรรมการการศึกษา
อยู? ต้ังแต?มีการต้ังคณะแต?ละคณะมาครับ จนกระท่ังในการประชุมแห?งนี้ก็ไม?
มีการประชุมคณะ ท่ีมีการวางแผนและจัดต้ัง ซ่ึงองค<การบริหารส?วนจังหวัด
จัดต้ังเลยครับ ดังนี้ ก็เปPนโอกาสดีว?าในการพัฒนาโรงเรียนนั้น ของโรงเรียน
ลําพะยา เม่ือมีสองท?านมาแลDว ผมก็ใคร?เสนอแนะครับ ผ?านท?านประธานไป
ยังฝ]ายบริหาร ว?าควรจะมีการประชุม เสนอป[ญหา ขDอขัดขDองหรือแนว
ทางแกDไข เพ่ือใหDผูDบริหารสองท?าน ซ่ึงคร่ําหวอดในการศึกษา มาชี้แนะแนว
ทางแกDไขต?อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีท?านสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ  ถDาไม?มี เชิญ
ท?านนายกครับ  

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  สําหรับญัตติท่ีขอความ
เห็นชอบจากสภา เพ่ือแต?งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค<การบริหาร
ส?วนจังหวัดยะลานั้น ก็เปPนไปตามแนวทางและหลักเกณฑ<การจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน ซ่ึงอDางถึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว?าดDวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค<กรปกครองส?วน
ทDองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และอDางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดDวย
หลักเกณฑ<และวิธีการนําเงินรายไดDของสถานศึกษาไปจัดสรรเปPนค?าใชDจ?ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๕๑ และเปPนไปตามหนังสือท่ีอDางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด?วนท่ีสุด 



~ 8 ~ 
 

นายก อบจ.ยะลา ท่ี มท.๐๘๑๐.๒/ว.๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  ซ่ึงท่ีผ?านมาในการ
ทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินนั้น เราไดDดําเนินการ
ไปทุกปO แต?เนื่องจากว?าปOนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินมาใหม? ซ่ึงแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน และสถานศึกษา
ในสังกัดนั้น มีอยู?ขDอหนึ่ง ก็คือว?า เพ่ือใหDเกิดกระบวนการการมีส?วนร?วมของ
ทุกภาคส?วนในการจัดการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินมากท่ีสุด เกิด
ธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน ใหDองค<กร
ปกครองส?วนทDองถ่ินดําเนินการแต?งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค<กร
ปกครองส?วนทDองถ่ิน และคณะกรรมการสถานศึกษาตามแนวทางท่ีกําหนด 
เพ่ือพิจารณาใหDความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค<กรปกครองส?วน
ทDองถ่ินและสถานศึกษาในสังกัดแลDวแต?กรณี ซ่ึงท่ีผ?านมานั้น เราจะมี
คณะกรรมการสถานศึกษา แต?เราไม?มีคณะกรรมการการศึกษาขององค<กร
ปกครองส?วนทDองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการการศึกษาขององค<กรปกครองส?วน
ทDองถ่ินนั้น จะตDองประกอบไปดDวย ตามแนวทางท่ีทางกระทรวงมหาดไทยไดD
กําหนด อย?างท่ีผมไดDชี้แจงไปแลDวว?า หนึ่งผูDทรงคุณวุฒิ ปลัด อบจ. ประธาน
กรรมการสถานศึกษา หัวหนDาหน?วยงาน สําหรับวันนี้ก็จะใหDสภาเห็นชอบใน
เรื่องของผูDทรงคุณวุฒิตามขDอ (๖) (๗) ซ่ึงมีจํานวนสองท?าน ซ่ึงท่ีมาท่ีไปท่ีผม
เสนอบุคลากรท้ังสองท?าน ก็เนื่องจากว?าท้ังสองท?านเปPนผูDมีประสบการณ<และ
ก็เก่ียวขDองในเรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตD ก็คือ ท?านอาจารย<มาโนชญ<  บุญญานุวัตร  อีกท?านหนึ่งก็คือ       
นายสุทธานนท<  ทองนุ?น  อันนี้ก็เปPนหัวหนDาหน?วยงานภาครัฐ คือ เปPน
ผูDอํานวยการโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล  ซ่ึงในระเบียบจะตDองใหDสภาเห็นชอบ 
ถDาสภาเห็นว?าบุคคลท้ังสองไม?เหมาะสม ใหDทาง อบจ.นั้น เสนอมาใหม? อันนี้ก็
เปPนสิทธิ์ของสภา แต?ก็ดีใจท่ีท?านสมาชิกเห็นว?าบุคคลท่ีทาง อบจ.เสนอนั้น 
สมควรท่ีจะเปPนคณะกรรมการการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน 
เพราะว?าเปPนผูDท่ีมีประสบการณ< มีความรูDมีความสามารถ สามารถท่ีจะใหDการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาของ อบจ.ยะลานั้น มีประสิทธิภาพและก็มี
คุณภาพสอดคลDองกับนโยบายการศึกษาของจังหวัดยะลาในการท่ีจะใหDเด็ก
จังหวัดยะลานั้น มีความรูDมีคุณธรรม และก็สอดคลDองในเรื่องของการปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาลครับ ผมตDองขออภัยท?านสมาชิกนิดหนึ่ง เนื่องจากเปPน
เรื่องใหม?เปPนเรื่องเร?งด?วน บุคคลท่ีทาง อบจ.เสนอนั้น มีเพียงรายชื่อ ซ่ึงผมก็
คิดว?าท?านสมาชิกส?วนใหญ?ก็อาจจะทราบประวัติท่ีมา ความรูDความสามารถ ก็
บกพร?องนิดหนึ่งก็ตDองขออภัยสภา ท่ีเราไม?มีประวัติท่ีจะใหDท?านสมาชิก
พิจารณา อันนี้ตDองฝากใหDทางกองการศึกษา  เวลาเราจะเสนอผูDทรงคุณวุฒิ
ใหDสภาเห็นชอบ อย?างนDอยเราจะตDองมีประวัติ ความเปPนมา มีคุณวุฒิอะไร
ต?าง ๆ ใหDสภาเขาเห็น เพราะฉะนั้น สภาดูแลDวมีรายชื่อ  บางคนอาจจะไม?
รูDจัก  ท?านอาจารย<มาโนชญ<  บุญญานุวัตร  อาจจะไม?รูDจักคุณสุทธานนท<  
ทองนุ?น  เพราะฉะนั้น เขาก็ไม?สามารถท่ีจะอภิปรายหรือใหDแนวทางกับเราไดD 
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นายก อบจ.ยะลา แต?ก็ตDองขอขอบคุณท?านเฉลิมพล ท่ีไดDใหDประวัติย?อ ๆ ของท?านอาจารย<
มาโนชญ<  ส?วนอาจารย<สุทธานนท<  นั้น  ก็เปPน ผอ.โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล  
เปPนผูDท่ีเปPนครูมาตลอดชีวิต และก็คิดว?าสามารถท่ีจะประสานงานกับ อบจ.ไดD 
และก็คิดว?าจะเปPนประโยชน< ถDาสภาใหDความเห็นชอบบุคคลท้ังสองท?าน ก็ถือ
ว?า อบจ.ของเราก็จะมีผูDท่ีมีความรูDความสามารถมาช?วยในเรื่องของการจัด
การศึกษาครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีท?านสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ผมขอแกDนิดหนึ่ง 
สักครู?ผมบอกถึง (๗) ไม?ใช?ครับ (๘) ครับ  ท่ีสรรหาผูDทรงคุณวุฒิครับ  เชิญ
ครับ  ใครอยู?ยะหาคงพอรูDจักท?านสุทธานนท< นะครับ จะอภิปรายประวัติก็
เชิญครับ เด๋ียวครับ ตอนนี้กําลังวุ?นเรื่องกฎหมายหัวขDอใหม?นะครับ มีป[ญหา
ใน (๗) นะครับ ภาครัฐและภาคเอกชนครับ  ตDองมีสองคนครับ ถDาหรือคนใด
คนหนึ่ง ถDาและตDองสองคน ใช?ไหมครับ ขอปรึกษานักกฎหมายนิดหนึ่ง ตDอง
เปPนสองคนใช?ไหมครับท?าน กําลังปรึกษาหารืออยู?ว?าเราจะเสนอญัตติในสภา
สดเลย ผมขอความเห็นชอบจากสภานะครับ เพ่ือพิจารณาว?าเราจะเสนอวันนี้
เลยหรือไม?ครับ ขอใหDท?านสมาชิกลองพิจารณาเด๋ียวผมจะถาม ผมขอพักการ
ประชุมนะครับ  
       ---------------พักการประชุม--------------- 

 

เริ่มประชุมต�อ     เวลา ๑๑.๒๐ น. 
 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท?านเลขาฯ นับองค<ประชุม  
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  ๑๙ ท?าน ครบองค<ประชุมค?ะ 
ประธานสภา อบจ.ยะลา  ๑๙ ท?าน ครบองค<ประชุมนะครับ  เม่ือครบองค<แลDวผมขอประชุม

ต?อนะครับ  ขอปรึกษาหารือกับสภาครับ ในกรณีและภาคเอกชนนั้น เราจะ
พิจารณาใหDท?านนายก เสนอในสภาเลยหรือไม?ครับ เชิญอภิปรายครับ แลDว
ผมจะขอมติครับ เชิญครับท?านวรเกียรติ ครับ 

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต 2 อําเภอเมือง 
ก?อนอ่ืนก็ขอบคุณท?านประธาน ต้ังขDอสังเกตว?าใน (๗) นั้น ถDาดูตาม
เจตนารมณ<ในวัตถุประสงค<ในการออกกฎหมาย กฎหมายฉบับนี้เพ่ือออก
ข้ึนมา ในความคิดของผมครับ จะใหDหน?วยงานของภาครัฐรวมท้ังหน?วยงาน
ของเอกชนมาเปPนท่ีปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมของการศึกษาองค<กร
ปกครองส?วนทDองถ่ินท่ีสังกัดอยู?ครับ ในความคิดผมก็เห็นดDวยกับท?านประธาน
ครับ ว?าหัวหนDาใน (๗) ตDองมีสองท?าน คือ ภาครัฐหัวหนDางานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขDอง แต?ผมขอต้ังขDอสังเกตครับ สักเล็กนDอยครับ ในการ
เชื่อมโยงของคําว?าหัวหนDาหน?วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขDอง 
เฉพาะหน?วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวขDอง มันกินความไปถึงหัวหนDาภาคเอกชน
หรือไม? หรือเปPนบุคคลธรรมดาในเรื่องเอกชน ถDาตีความว?าเปPนหัวหนDาใน
ภาคเอกชนนั้น ในความคิดผมในการเปPนหัวหนDาภาคเอกชน ซ่ึงเก่ียวกับ
สถานศึกษานั้น ตDองเปPนหัวหนDาส?วนในโรงเรียนเอกชน ซ่ึงสังกัดอยู?ในเขต 
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นายวรเกียรติ  ไชยชนะ จังหวัดยะลา ไม?ใช?เอกชนโดยท่ัวไปนะครับ ผมใคร?ขอเสนอแนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีท?านสมาชิกจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญท?านเฉลิมพล 
ครับ  

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 3 
อําเภอเมือง ดDวยความเคารพครับ กระผมเห็นอย?างนี้ครับ เม่ือสักครู?ท่ีเราพัก
การประชุมเพ่ือท่ีจะพิจารณาว?า ภาครัฐและเอกชน เม่ือสักครู?ไดDไปหารือนอก
รอบ วงเล็บว?าถDามีข้ึนมา ความหมายคงจะเปPนสามแนวทางตามท่ีสภาเขDาใจ
กั น แ ลD ว ค รั บ  แ ต? เ ม่ื อ ไ ดD ดู ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ< ว? า ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย กฎหมายฉบับนี้นั้น เขาตDองการท่ีจะใหDมีส?วนร?วมใน
ระหว?างรัฐและเอกชน เพ่ือท่ีจะบูรณาการในเรื่องของการศึกษาครับ 
ความเห็นของผมก็เลยเห็นพDองตDองกันว?า เราน?าจะเสนอใหDครบ การท่ีจะ
เสนอใหDครบนั้น ครบเพ่ือท่ีจะสรรหาบุคลากรเขDามาเปPนผูDทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท่ีจะระดมความคิดความเห็น ความรูD ความสามารถนํามาเพ่ือไดDพัฒนา
การศึกษาในอนาคตของเรา เพราะฉะนั้น เม่ือสภาแห?งนี้ไดDเปTดข้ึนมาแลDว ผม
อยากจะขออนุญาตแสดงความเห็นว?า น?าท่ีจะใหDสอดคลDองถูกตDองและก็ใหD
ครบถDวนเสียในคราวนี้ เพราะฉะนั้น ผมแลว?าเม่ือท?านประธานหารือในฐานะ
สมาชิกสภาก็คงจะตอบสนองท?านประธาน ว?าน?าจะพิจารณาใหDแลDวเสร็จใน
กรณีท่ีไดDกล?าวถึงมาแลDว กราบขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ครับมีอีกไหมครับ ผมคิดว?าเก่ียวขDองกับการศึกษาอยู?แลDวครับ ไม?
ตDองเปPนหัวหนDาหรือรองหัวหนDา หรือบุคคลอะไรเก่ียวขDอง ถDาไม?มี เชิญท?าน
นายก ครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ผมขอชี้แจงในเรื่องของแนว
ทางการแต?งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน 
ตามท่ีกองการศึกษาเขานําเสนอสิ่งท่ีส?งมาดDวย เพ่ือใหDการจัดการศึกษาของ
องค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินมีทิศทางท่ีสอดคลDองกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ และสามารถตอบสนอง
ความตDองการของประชาชนในทDองถ่ินไดDอย?างแทDจริง ใหDองค<กรปกครองส?วน
ทDองถ่ินดําเนินการดังนี้  
 ๑. แต?งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน
อย?างนDอยประกอบดDวย 
     (๑) ผูDทรงคุณวุฒิ  เปPนประธานกรรมการ 
     (๒) ผูDทรงคุณวุฒิ  เปPนรองประธานกรรมการ 
     (๓) ปลัดองค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน  เปPนกรรมการ 
     (๔) ผูDอํานวยการสํานัก/กอง/ส?วนฯ ท่ีเก่ียวขDอง  เปPนกรรมการ 
     (๕) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห?ง  เปPน
กรรมการ 
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นายก อบจ.ยะลา      (6) ผูDทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทDองถ่ินเห็นชอบ  เปPนกรรมการ 
(7) หัวหนDาหน?วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขDอง 

ท่ีสภาทDองถ่ินเห็นชอบ (ถDามี)  เปPนกรรมการ 
(8) ผูDอํานวยการสํานัก/กอง/ส?วนการศึกษาฯ  เปPนกรรมการ 

และเลขานุการ 
ซ่ึงในวันนี้ท?านสมาชิกก็ไดDพิจารณาผูDทรงคุณวุฒิตามท่ีฝ]ายบริหารไดD

นําเสนอ ก็คือ ใน (๖) ผูDทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทDองถ่ินเห็นชอบ คือ อาจารย<
มาโนชญ<  บุญญานุวัตร  ส?วน (๗) เราก็เสนอ หัวหนDาหน?วยงานภาครัฐ ก็คือ 
ผูDอํานวยการโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล  ผมเห็นดDวยท่ีท?านสมาชิกไดDบอกว?า
เพ่ือใหDเกิดกระบวนการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนในการจัดการศึกษาของ
องค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินใหDมากท่ีสุด เกิดธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา
ขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน ใหDองค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินแต?งต้ัง
คณะกรรมการการศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน ตามแนวทางท่ีผม
ไดDชี้แจง เพราะฉะนั้น ก็เห็นดDวยในการท่ีเราจะเพ่ิมเติมหัวหนDาหน?วยงาน
ภาคเอกชน ถDาสภาเห็นชอบวันนี้ฝ]ายบริหารก็พรDอมท่ีจะเสนอหัวหนDา
หน?วยงานภาคเอกชน เพ่ือใหDสภาพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผมสรุปเลยนะครับ  ผมขอมติท่ีประชุมเลยครับ  ผมจะถามว?าท?าน 
สมาชิกเห็นชอบใหDทางผูDบริหารเสนอคณะกรรมการภาคเอกชนหรือไม?ครับ 
ถDาสมาชิกเห็นชอบ โปรดยกมือครับ เห็นชอบ ๑๙ เสียงครับ  สมาชิกท?านใด
ไม?เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม?มีนะครับ ถือเปPนเอกฉันท<ครับ ๑๙ เสียงครับ 
ถือว?าใหDท?านผูDบริหารเปPนผูDเสนอชื่อครับ  เรียนเชิญท?านนายกเสนอครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ขอเสนอคณะกรรมการ
การศึกษาขององค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินเพ่ิมเติม ใน (๗) คือ หัวหนDา
หน?วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวขDอง ขอเสนอ อาจารย<วรางคณา  วิจิตรพันธ<  ซ่ึง
เปPนผูDอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ในอดีตก็เคยมาเปPน
คณะกรรมการยกระดับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดยะลา และเปPน
คณะกรรมการโครงการ CMU ซ่ึงท้ังสองโครงการเปPนโครงการท่ีทางองค<การ
บริหารส?วนจังหวัดยะลา เปPนหน?วยงานหลักในการขับเคลื่อนครับ 
เพราะฉะนั้น   ผมคิดว?าถDาท?านสมาชิกเห็นชอบอาจารย<วรางคณา   ก็จะเปPน
ผูDหนึ่งท่ีมีประสบการณ<และก็สามารถท่ีจะดําเนินการการจัดการศึกษาของ 
อบจ.ยะลา ไปตามท่ีกระทรวงไดDกําหนดและก็คิดว?าเปPนประโยชน<อย?างยิ่ง ใน
การท่ีเราจะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห<ครับ 
ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท?านนายกไดDเสนอไปแลDวนะครับ  ถDาใครไม?มีอะไร  ผมจะขอมติ 
นะครับ ถDาใครอยากรูDประวัติเด๋ียวผมบอกคร?าว ๆ ไดDครับ อ.วรางคณา  
วิจิตรพันธ<  เปPน ผอ.โรงเรียนพาณิชยการยะลา ท่ีเราเรียกว?าพานิชป]ายาง ซ่ึง
มีลูกศิษย<ลูกหามากมายครับ เปPนนายก อบต. ก็เยอะ เปPนอะไร ทํางานใน
หน?วยงานราชการก็เยอะ  จบนิดDารุ?น ๕ ครับ รุ?นพ่ีของหัวหนDาสํานักปลัด ก็ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา คร?าว ๆ นะครับ คิดว?าประวัติของอาจารย<วรางคณา  ก็พอสมควรครับ เม่ือ
ไม?มีท?านสมาชิกท?านใดจะอภิปรายผมขอมติท่ีประชุมครับ ท?านเลขาฯ นับ
องค<ประชุมครับ  

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  ๑๙ ท?าน  ครบองค<ประชุมค?ะ 
ประธานสภา อบจ.ยะลา  ๑๙ ท?าน ครบองค<ประชุมนะครับ ต?อไปผมจะขอมติท่ีประชุมครับ 

สมาชิกท?านใดเห็นชอบแต?งต้ังใหDนายมาโนชญ<  บุญญานุวัตร  ผูDทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา เปPนคณะกรรมการการศึกษา ขององค<การบริหารส?วนจังหวัด
ยะลา ในขDอ ๑ (๖)  และแต?งต้ังใหDนายสุทธานนท<  ทองนุ?น  ผูDอํานวยการ
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล  และอาจารย<วรางคณา  วิจิตรพันธ<   เปPน
คณะกรรมการการศึกษา ขององค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  ในขDอ ๑ (๗)  
โปรดยกมือครับ  ๑๙ เสียงครับ  สมาชิกท?านใดไม?เห็นชอบ โปรดยกมือครับ  
ไม?มีนะครับ ถือเปPนเอกฉันท<ครับ เห็นชอบท้ัง ๓ ท?าน   
 มติ ท่ีประชุม  เห็นชอบใหDแต?งต้ังนายมาโนชญ<  บุญญานุวัตร  
ผูDทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เปPนคณะกรรมการการศึกษา ขององค<การบริหาร
ส?วนจังหวัดยะลา  ในขDอ ๑ (๖)  และแต?งต้ังใหDนายสุทธานนท<  ทองนุ?น  
ผูDอํานวยการโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล  และอาจารย<วรางคณา  วิจิตรพันธ<  
เปPนคณะกรรมการการศึกษา  ขององค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  ในขDอ ๑ 
(๗) ครับ  ต?อไป  
 ระเบียบวาระท่ี  ๔  ขออนุมัติแก,ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงและโอน
เงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   เรียนเชิญ
ท?านนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผม นายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ขออนุญาตท?านประธานสภา 
ญัตติในระเบียบวาระท่ี ๔ ขออนุญาตใหDท?านรองนายก ท?านระเด?น  สะมะแอ  
เปPนผูDแถลงแทนครับ ขออนุญาตครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ครับอนุญาตครับ เชิญครับ 
รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
(นายระเด?น  สะมะแอ) กระผมนายระเด?น  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา  ไดDรับมอบหมายจาก

ท?านนายก เพ่ือแถลงญัตติในระเบียบวาระท่ี ๔ ขออนุมัติแกDไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ตามท่ีองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาไดDตราขDอบัญญัติงบประมาณ
รายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ไวDในสํานักปลัดฯ และกอง
การศึกษาฯ หมวดค?าครุภัณฑ< รายการ ดังนี้ 
 ๑. ค?าเครื่องพิมพ< แบบฉีดหมึก จํานวน ๒ เครื่อง ต้ังไวD ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. ค?าสว?านไรDสาย จํานวน ๑ ตัว ต้ังไวD ๗,๐๐๐ บาท 
 รายการตามขDอ ๑ เนื่องจากรายการดังกล?าว ไดDสอบถามราคาจาก
รDานคDาตามรายละเอียดเครื่องพิมพ<ดังกล?าวแลDวปรากฏว?า ราคาสูงกว?า
งบประมาณท่ีต้ังไวDตามขDอบัญญัติฯ จึงไม?สามารถจัดซ้ือเครื่องพิมพ<ตาม
คุณลักษณะดังกล?าวไดD แต?มีความจําเปPนท่ีจะตDองใชDเครื่องพิมพ<เพ่ือใชDในการ 
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รองนายก อบจ.ยะลา ปฏิบัติงาน จึงขอแกDไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ?าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รายการดังกล?าวขDางตDน ดังนี้  
 คําช้ีแจงเดิม  สํานักปลัด (๑) ค?าเครื่องพิมพ< แบบฉีดหมึก จํานวน 
๑ เครื่อง ต้ังไวD ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ?ายเปPนค?าเครื่องพิมพ< แบบฉีดหมึก มี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ประกอบดDวย 
 - มีความละเอียดในการพิมพ<ขาวดํา ไม?นDอยกว?า ๑,๒๐๐×๑,๒๐๐ 
dpi 
 - มีความละเอียดในการพิมพ<สี ไม?นDอยกว?า ๔,๘๐๐×๑,๒๐๐ dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ<ร?างขาวดําไม?นDอยกว?า ๓๐ หนDาต?อนาที หรือ 
๑๕ ภาพต?อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ<ร?างสีไม?นDอยกว?า ๒๐ หนDาต?อนาที หรือ ๑๐ 
ภาพต?อนาที 
 - มีช?องเชื่อมต?อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือ
ดีกว?า จํานวนไม?นDอยกว?า ๑ ช?อง 
 - สามารถใชDไดDกับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส?
กระดาษไดDไม?นDอยกว?า ๑๐๐ แผ?น 
 - มีระบบหมึกแท็งค< 
โดยจัดหาตามราคาทDองตลาดเพ่ือความจําเปPนในการใชDงาน เนื่องจาก
คุณลักษณะนอกเหนือจากเกณฑ<ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ<
คอมพิวเตอร< ต้ังจ?ายจากเงินรายไดD 
 คําช้ีแจงใหม�  สํานักปลัด (๑) ค?าเครื่องพิมพ< แบบฉีดหมึก จํานวน 
๑ เครื่อง ต้ังไวD ๔,๓๐๐ บาท เพ่ือจ?ายเปPนค?าเครื่องพิมพ< แบบฉีดหมึก มี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ประกอบดDวย 
 - มีความละเอียดในการพิมพ<ขาวดํา ไม?นDอยกว?า ๑,๒๐๐×๑,๒๐๐ 
dpi 
 - มีความละเอียดในการพิมพ<สี ไม?นDอยกว?า ๔,๘๐๐×๑,๒๐๐ dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ<ร?างขาวดําไม?นDอยกว?า ๓๐ หนDาต?อนาที หรือ 
๑๕ ภาพต?อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ<ร?างสีไม?นDอยกว?า ๒๐ หนDาต?อนาที หรือ ๑๐ 
ภาพต?อนาที 
 - มีช?องเชื่อมต?อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือ
ดีกว?า จํานวนไม?นDอยกว?า ๑ ช?อง 
 - สามารถใชDไดDกับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส?
กระดาษไดDไม?นDอยกว?า ๑๐๐ แผ?น 
 โดยจัดหาตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ<
คอมพิวเตอร< ต้ังจ?ายจากเงินรายไดD   
 ส?วนอ่ืน ๆ เหมือนกันหมด เพียงแต?ว?าเรามาตัดคําว?ามีระบบ
หมึกแท็งค<  เพราะราคามันสูงนะครับ  แต?ความจําเปPนของเรา เราจะตDองใชD 
ก็เลยต้ังราคา ๔,๓๐๐ บาท ครับ ต?อไป 
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รองนายก อบจ.ยะลา  คําช้ีแจงเดิม  กองการศึกษาฯ (๒) ค?าเครื่องพิมพ< แบบฉีดหมึก 
จํานวน ๑ เครื่อง ต้ังไวD ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ?ายเปPนค?าเครื่องพิมพ< แบบฉีด
หมึก มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ประกอบดDวย 
 - มีความละเอียดในการพิมพ<ขาวดํา ไม?นDอยกว?า ๑,๒๐๐×๑,๒๐๐ 
dpi 
 - มีความละเอียดในการพิมพ<สี ไม?นDอยกว?า ๔,๘๐๐×๑,๒๐๐ dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ<ร?างขาวดําไม?นDอยกว?า ๓๐ หนDาต?อนาที หรือ 
๑๕ ภาพต?อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ<ร?างสีไม?นDอยกว?า ๒๐ หนDาต?อนาที หรือ ๑๐ 
ภาพต?อนาที 
 - มีช?องเชื่อมต?อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือ
ดีกว?า จํานวนไม?นDอยกว?า ๑ ช?อง 
 - สามารถใชDไดDกับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส?
กระดาษไดDไม?นDอยกว?า ๑๐๐ แผ?น 
 - มีระบบหมึกแท็งค< 
โดยจัดหาตามราคาทDองตลาดเพ่ือความจําเปPนในการใชDงาน เนื่องจาก
คุณลักษณะนอกเหนือจากเกณฑ<ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ<
คอมพิวเตอร< ต้ังจ?ายจากเงินรายไดD 
  คําช้ีแจงใหม�  กองการศึกษาฯ (๒) ค?าเครื่องพิมพ< แบบฉีดหมึก 
จํานวน ๑ เครื่อง ต้ังไวD ๔,๓๐๐ บาท เพ่ือจ?ายเปPนค?าเครื่องพิมพ< แบบฉีด
หมึก มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ประกอบดDวย 
 - มีความละเอียดในการพิมพ<ขาวดํา ไม?นDอยกว?า ๑,๒๐๐×๑,๒๐๐ 
dpi 
 - มีความละเอียดในการพิมพ<สี ไม?นDอยกว?า ๔,๘๐๐×๑,๒๐๐ dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ<ร?างขาวดําไม?นDอยกว?า ๓๐ หนDาต?อนาที หรือ 
๑๕ ภาพต?อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ<ร?างสีไม?นDอยกว?า ๒๐ หนDาต?อนาที หรือ ๑๐ 
ภาพต?อนาที 
 - มีช?องเชื่อมต?อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือ
ดีกว?า จํานวนไม?นDอยกว?า ๑ ช?อง 
 - สามารถใชDไดDกับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส?
กระดาษไดDไม?นDอยกว?า ๑๐๐ แผ?น 
 โดยจัดหาตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ<
คอมพิวเตอร< ต้ังจ?ายจากเงินรายไดD   
 ก็เช?นเดียวกับของสํานักปลัดฯ เม่ือสักครู?นี้ คือตัดระบบหมึกแท็งค< 
เพราะราคาสูงกว?าท่ีตั้งไวD ๕,๐๐๐ บาท แต?อันนี้ราคาแค? ๔,๓๐๐ บาท แต?ว?า
ความสามารถก็ไม?นDอยหนDากันครับ  
 รายการตามข,อ ๒  เนื่องจากคุณลักษณะท่ีตั้งไวDเปPนคุณลักษณะของ
สว?านไฟฟ|าคลาดเคลื่อนจากความเปPนจริง จึงขอแกDไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
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รองนายก อบจ.ยะลา งบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการดังกล?าว
ขDางตDน ดังนี้ 
 คําช้ีแจงเดิม  สํานักปลัดฯ  (๑) ค?าสว?านไรDสาย ต้ังไวD ๗,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ?ายเปPนค?าสว?านไรDสาย จํานวน ๑ ตัว เปPนเครื่องท่ีมีความเร็วรอบขณะ
เดินเครื่องเปล?าไม?ตํ่ากว?า ๓,๐๐๐ รอบต?อนาที อัตรากระแทกท่ีความเร็ว 
ขณะเดินเครื่องเปล?าไม?นDอยกว?า ๔๐,๐๐๐ ครั้งต?อนาที มีปุ]มควบคุมความเร็ว 
โดยจัดหาตามราคาทDองตลาดเพ่ือความจําเปPนในการใชDงาน ต้ังจ?ายจากเงิน
รายไดD 
 คําช้ีแจงใหม�  สํานักปลัดฯ  (๑) ค?าสว?านไรDสาย ต้ังไวD ๗,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ?ายเปPนค?าสว?านไรDสาย จํานวน ๑ ตัว ใชDเจาะกระแทกไดDท้ังไมDและเหล็ก 
ใชDแบตเตอรี่สําหรับการใชDงาน สามารถปรับความเร็วรอบไดD มีแรงบิดสูงสุด
ไม?ตํ่ากว?า ๒๕/๑๐ นิวตันเมตร  โดยจัดหาตามราคาทDองตลาดเพ่ือความ
จําเปPนในการใชDงาน ต้ังจ?ายจากเงินรายไดD  ซ่ึงอันนี้ราคาเท?ากัน แต?คุณภาพ
ความสามารถ ท่ีชี้แจงใหม?นี้เปลี่ยนเปPนใชDเจาะกระแทกไดDท้ังไมDและเหล็ก แต?
ว?าของเดิมนั้นไม?ไดDครับ ก็เลยตDองมีการชี้แจง จากคําชี้แจงเดิมเปPนคําชี้แจง
ใหม?ครับ 
 สําหรับรายการค?าเครื่องพิมพ<แบบฉีดหมึก ซ่ึงจากการแกDไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ?าย รายการดังกล?าว ทําใหDวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไวDเดิมของส?วนราชการในสังกัดวงเงินลดลง เปPนเงินท้ังสิ้น 
๑,๔๐๐ บาท ดังนี้ 
 ๑. สํานักปลัดองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  เปPนเงิน ๗๐๐ บาท 
 ๒. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เปPนเงิน ๗๐๐ บาท 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณท่ีลดลงดังกล?าวไปเพ่ิมจ?ายใน
รายการค?าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ< ของสํานักปลัด เปPนเงิน ๗๐๐ 
บาท รวมงบประมาณถือจ?าย ๓๕๐,๗๐๐ บาท  และกองการศึกษาฯ เปPนเงิน 
๗๐๐ บาท รวมงบประมาณถือจ?าย ๕๐,๗๐๐ บาท  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดDวยวิธีการงบประมาณขององค<กร
ปกครองส?วนทDองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  

ขDอ ๒๙ การแกDไขเปลี่ยนคําชี้แจงงบประมาณรายจ?ายในหมวดค?า
ครุภัณฑ< ท่ีดินและสิ่งก?อสรDาง ท่ีทําใหDลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก?อสรDาง ใหDเปPนอํานาจอนุมัติของสภาทDองถ่ิน   

ขDอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ< ท่ีดิน
และสิ่งก?อสรDาง ท่ีทําใหDลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ?าย
รายการใหม? ใหDเปPนอํานาจอนุมัติของสภาทDองถ่ิน  
 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติใหDเปPนไปตามระเบียบกฎหมายดังกล?าว จึงไดD
เสนอญัตติเพ่ือใหDสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาพิจารณาอนุมัติแกDไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล?าวต?อไป  เพ่ือการ
ทํางานใหDมีความต?อเนื่องและคล?องตัวต?อไป  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญท?านสมาชิกอภิปรายครับ  ไม?มีนะครับ  ถDาไม?มีผมจะขอมติท่ี
ประชุมครับ  เชิญเลขานุการสภา นับองค<ประชุมครับ  

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  ๑๘ ท?าน ครบองค<ประชุมค?ะ 
ประธานสภา อบจ.ยะลา  ๑๘ ท?านครับ ถือว?าครบองค<ประชุมนะครับ  ผมจะขอมติท่ีประชุม

ครับ ท?านสมาชิกท?านใดอนุมัติใหDแกDไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงิน
งบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือครับ  
๑๙ เสียงครับ เขDามาทันอีกท?านหนึ่งกลายเปPน ๑๙ เสียง ท?านมะลาวี ครับ  
สมาชิกท?านใดไม?อนุมัติใหDแกDไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณ
รายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   โปรดยกมือครับ  ไม?มีนะครับ  
งดออกเสียง ๑ เสียงครับ    
 มติท่ีประชุม  อนุมัติใหDแกDไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงิน
งบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน ๑๙ เสียง
ครับ ต?อไป  
 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ เชิญท?านมะดารี  ยะยือริ 
ครับ  

นายมะดารี  ยะยือริ   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมะดารี  ยะยือริ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอกรงปTนัง  
วันนี้ผมจะคุยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน เรามีการสัมมนา
เพ่ือจะไปศึกษาดูงานในวันท่ี ๒๙ เมษายน เดินทางไป กลับมาวันท่ี ๕ 
พฤษภาคม  ผมคิดว?าท่ีเราไปท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี นั้น 
รูDสึกว?าท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการของอาจารย<ทองเหมาะ แจ?มแจDง ผมดู
แลDวในพ้ืนท่ีของเขา กับพ้ืนท่ีของเราไม?ต?างกันเท?าไหร? บางพ้ืนท่ีผมคิดว?าของ
เราก็อาจจะสวยกว?า และเศรษฐกิจพอเพียงท่ีดูสองจังหวัดนั้น หนึ่ ง
สุพรรณบุรี สองกาญจนบุรี ผมคิดว?าพ้ืนท่ีของเรากับสองจังหวัด ไม?แตกต?าง
กันเท?าไหร? เช?น บ?อปลา ปลูกผัก เหมือนกับว?าเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ในพ้ืน
ของเราคนท่ีนี่ถนัดกว?าพ้ืนท่ีของเขา เพราะว?าเราสามจังหวัดแต?เดิมก็ทํานา 
ปลูกผัก บ?อปลา นั้น สมัยโบราณ สมัยลุง สมัยตายาย พ?อแม? ก็ถนัดเรื่องนี้ 
แต?ว?าเราไม?มีโอกาสและไม?มีจังหวะ ท่ีโครงการนี้จะลงในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ีของเรา ตอนนั้นเราไม?ไดDเขDาไปดูพ้ืนท่ีว?าเศรษฐกิจพอเพียง เราก็ไม?ไดD
สังเกต ไม?ไดDคิดว?าโครงการนี้อาจไดDประโยชน<กับ อบจ.ของเรา และพ้ืนท่ีของ
เรา เราไม?ไดDคิด เพราะว?าแต?ก?อนนี้เราเนDนเรื่องกีฬา หลาย ๆ เรื่องของ อบจ.
มีเยอะ แต?ว?าตอนหลังมาก็ผมคิดว?าอายุก็มากแลDว สจ.ก็อยู?ในสภาหลายคนท่ี
เปPน สจ.พอกลับไปแลDวไม?มีอะไรดูแล บางคนท่ีมีลูกหลานท่ีเรียนปริญญาโท 
เรียนปริญญาเอก ก็ไดDสนุกกับลูกหลาน เช?น สจ.ไม?มีลูก ถDาสมมุติว?าไม?มี
เศรษฐกิจพอเพียงมันก็อยากลําบาก คือว?า เศรษฐกิจพอเพียงเปPนเพ่ือนกับ
เรา เปPนสิ่งท่ีดีสําหรับเรา และผมคิดว?าท่ีไปมานี้ โครงการนี้เปPนโครงการ
เหมือนกับว?า ทุกคนท่ีไปก็เห็นดDวย มีสมาชิกหลายท?านรอจะอภิปรายต?อไป 
ผมก็จะขอเพียงแค?นี้ และก็จะเสนอใหDท?านประธานผ?านไปยังฝ]ายบริหารเห็น
ดDวยในโครงการนี้ ขอขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญครับท?านสมาชิกท?านใดจะเพ่ิมเติม เชิญครับ  เชิญท?านวรเกียรติ 
ครับ 

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง  
ในวาระนี้ครับ กระผมใคร?ขอแจDงการปฏิบัติงานผ?านท?านประธานสภาไปยัง
ผูDบริหารและสมาชิกสภา ทุกท?าน ตามท่ีกระผมไดDเปPนประธานติดตามและ
ประเมินผลของแผนพัฒนาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาครับ ซ่ึง
แผนพัฒนาดังกล?าวนั้น ต้ังแต?ปO พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปOพ.ศ. ๒๕๖๑  ในฐานะ
เปPนองค<การบริหารส?วนจังหวัด ก็ไดDมีการจัดทําแผนพัฒนา เปPนไปตามคําสั่ง
ของกระทรวงหมาดไทย ซ่ึงผูDบริหารองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาไดD
แต?งต้ังคณะกรรมการติดตามฯ ชุดใหม?แทนชุดเก?าท่ีหมดวาระการดํารง
ตําแหน?ง ๒ ปO (เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๙) โดยไดDแต?งต้ังคําสั่งใหม? เม่ือวันท่ี 
๕ เมษายน ๒๕๕๙ มีกระผมเปPนประธานคณะกรรมการติดตามฯ มีหนDาท่ีใน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค<การบริหารจังหวัด สําหรับการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุดใหม? โดยเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ไดDมี
การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปO (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑) มีอยู? ๒ ไตรมาส  หDวงไตรมาส ๑ มี
การประชุมเม่ือ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘) ขณะป[จจุบันนี้มีการประชุม
แลDวเสร็จในไตรมาสท่ี ๒  คือ  (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙) ซ่ึงการประชุม
ของคณะติดตามประเมินผล สรุปดังนี้   

ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘)  ดังนี้ 
จํานวนโครงการท่ีองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาไดDบรรจุในแผน 

พัฒนาสามปO (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยระบุจะดําเนินการในปOงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวนท้ังสิ้น ๑๗๐ โครงการ และไดDนําโครงการมาต้ังจ?ายเพ่ือ
ดําเนินการในปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวนท้ังสิ้น ๑๒๓ โครงการ 
งบประมาณ ๑๖๕,๓๒๖,๐๐๐ บาท     

ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙) ดังนี้ 
จํานวนโครงการท่ีองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาไดDบรรจุในแผน  

พัฒนาสามปO (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยระบุจะดําเนินการในปOงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวนท้ังสิ้น ๑๗๐ โครงการ และไดDนําโครงการมาต้ังจ?ายเพ่ือ
ดําเนินการในปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวนท้ังสิ้น ๑๒๓ โครงการ 
งบประมาณ ๑๖๕,๔๓๙,๐๐๐ บาท 
 ผลการดําเนินงาน   
 ๑. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลDวเสร็จ จํานวน ๑๓ โครงการ คิด
เปPนรDอยละ ๑๐.๕๗ 
 ๒. จํานวนโครงการท่ีอยู?ระหว?างดําเนินการ จํานวน ๕๗ โครงการ 
คิดเปPนรDอยละ ๔๖.๓๔ 
 ๓. จํานวนโครงการท่ียังไม?ดําเนินการ จํานวน ๕๓ โครงการ คิดเปPน
รDอยละ ๔๓.๐๙ 
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นายวรเกียรติ  ไชยชนะ  งบประมาณท่ีเบิกจ?ายไปแลDวท้ังสิ้น จํานวน ๑๓,๒๓๔,๙๒๕.๔๐ 
บาท คิดเปPนรDอยละ ๘.๐๐ 
      ผลปรากฏว?า ผลการเบิกจ?ายงบประมาณค?อนขDางนDอยมาก 
ประมาณ ๑๐% ของงบประมาณท่ีต้ังไวD ในส?วนของการดําเนินการตาม
โครงการตามขDอบัญญัติงบประมาณก็เช?นเดียวกัน ดําเนินการแลDวเสร็จ 
ประมาณ ๑๐% เพ่ือประโยชน<ของประชาชนในพ้ืนท่ี และเพ่ือมิใหDประชาชน
สูญเสียโอกาส และเพ่ือมิใหDการดําเนินการกระจุกตัวในปลายปOงบประมาณ 
กระผมขอเสนอใหDองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาควรเร?งดําเนินการตาม
โครงการและเบิกจ?ายใหDทันภายในปOงบประมาณ ๒๕๕๙ หรือไม?ตDองกันเงินไวD
เบิกจ?ายในปOงบประมาณถัดไป ในส?วนของการติดตามประเมินผลโครงการ
ประเภทโครงสรDางพ้ืนฐาน ปรากฏว?า มี ๑ โครงการท่ีดําเนินการแลDวเสร็จ 
คือ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบDานเบอร<เสDง หมู?ท่ี ๑ บDานกําปงดาระ 
ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดDกําหนดจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน พรDอม
ท้ังสอบถามความคิดเห็นของประชาชน คาดว?าปลายเดือนพฤษภาคม นี้  
คณะกรรมการกําหนดจะลงพ้ืนท่ี ก็ขอเชิญท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
ถDาหากว?างครับ ก็ไปพรDอมกันติดตามประเมินผล ประมาณเดือนหนDาครับ ใน
ส?วนท่ีเราไปติดตามประเมินครับ จากการสอบถามชาวบDาน ปรากฏว?า 
ชาวบDานมีความพึงพอใจมาก ในการท่ีองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ไดDมี
โครงการต?าง ๆ เขDาพ้ืนท่ี ในฐานะท่ีเปPนประธานฝ]ายติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค<การบริหารส?วนจังหวัด ใคร?ขอขอบคุณสมาชิกทุกท?าน 
ผูDบริหาร ท่ีจัดทํางบประมาณเพ่ือบริหารโครงการต?าง ๆ โดยเฉพาะอย?างยิ่ง
ขอขอบคุณท?าน ผอ.กองแผนฯ ท่ีเปPนเลขานุการ การประชุมแต?ละครั้งก็
ผูDเขDาร?วมการประชุมก็ครบครับ ขอแจDงใหDสภาแห?งนี้ทราบและโอกาสสุดทDาย
นี้ ขอบคุณท?านประธานสภาท่ีชี้แนะต?าง ๆ ในการประชุมทุกครั้ง จึงแจDงท?าน
ประธานผ?านไปยังฝ]ายบริหารเพ่ือโปรดทราบครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกท?านใดเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถDาไม?มี เชิญท?านมะดารี ยะยือริ  
มาทําหนDาท่ีประธานสภาครับ ผมจะใชDสิทธิ์สมาชิกสภาลงไปอภิปรายสักนิด
หนึ่งครับ เชิญครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านมะหะมะ  วาแมดีซา ครับ 
(นายมะดารี  ยะยือริ) 
นายมะหะมะ  วาแมดีซา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผม  นายมะหะมะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๑  อําเภอ
รามัน  ขอใชDสิทธิ์ในฐานะสมาชิกสภา อบจ.ยะลา  ครับ    ผมมีเรื่องท่ีอึดอัด
ในใจท่ีจะระบายใหDพวกเราฟ[งสักนิดหนึ่งครับ ผมสงสารผูDบริหารครับ เราก็ต้ัง
งบประมาณไปลDานกว?าบาท เพ่ือรณรงค<รักษ<รถรักยะลาเปPนเวลาหลายปOแลDว 
แต?เวลาผมเดินเขDามาใน อบจ.  ผมเห็นรถพวกเรายังมีป|ายต?างจังหวัดอยู? ทีนี้
เราไปพูดกับคนอ่ืนไดDยังไง ลูกเราเองเราไม?ตี เราจะใหDลูกเขาเปลี่ยนเสื้อ เขา
จะเปลี่ยนยังไง เราเปลี่ยนก?อนเปลี่ยนลูกเราก?อนนะครับ ไม?ไดDเจตนาว?า
ประธานนะครับ ประธานก็บอกผมแลDวว?าจะไปเปลี่ยนอาทิตย<หนDาครับ ท่ีจริง 
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นายมะหะมะ  วาแมดีซา พวกเรารณรงค<แลDว ในตัวของ อบจ.เอง ผมอยากจะใหDมีป|ายยะลา และเบตง 
ระยะเวลาหลายเดือนมานี้ ผมกลับไปทางรามัน จากยะลาไปรามัน ผมแอบ
ภูมิใจยิ้มนิด ๆ ครับว?า รถป|ายเบตงเยอะครับ เม่ือก?อนผมจะไปเปลี่ยนป|าย 
ผมชอบเลข ๖ นําหนDา ผมว?าเม่ือไหร?จะถึงหลัก ๖ ไดDรับคําตอบวาอีกหลายปO 
เพราะรถเขDามาเดือนหนึ่งไม?ก่ีคัน แต?อยู? ๆ โทรมาบอกว?าเลข ๖ จะเขDาแลDว
นะใหDเตรียมโอนรถไดDเลย แสดงว?าในป[จจุบันนี้ คนยะลาเริ่มมีจิตสํานึก
เปลี่ยนป|ายเปPนเบตงเยอะ ท?านไม?เชื่อเด๋ียวเย็นนี้ท?านไปนั่งสี่แยกมาลายู
บางกอก แลDวไปนับดูป|ายเบตงก่ีคัน ไปนับอยู?กับผม แต?พบนับไดDใน อบจ.
หลายคัน ซ่ึงเปPนป|ายต?างจังหวัด อยากจะใหDเปลี่ยนนะครับ ทีนี้ใครมีป|าย
ต?างจังหวัดขอความกรุณาจอดกลางแดดนะครับ เพราะว?าท่ีจอดรถใชDภาษี
ของประชาชนชาวยะลาครับ  อย?าเอาเปรียบเขานะครับ  ทีนี้บางคนพูดว?า 
ฉันไม?ใช?อยู?ยะลา ตอนนี้ท?านเปPนคนยะลาครับ เปPนเจDาหนDาท่ี เปPนขDาราชการ 
เปPน สจ.ยะลา  ผมสงสารท?านนายกผมครับท?านประธาน  ไปทุกมัสยิด ไปทุก
งานพูดเรื่องนี้  เม่ือวานก็พูดอีกเปPนชั่วโมง ผมอยู?ขDางหลังท?าน ผมขาสั่น 
เพราะท?านพูดนานเรื่องนี้ ผมบอกว?าท?านหยุดพูดไดDแลDวม้ัง เราพูดไปเยอะ
แลDว ท?านบอกว?าท?านจะพูดต?อจนกว?าจะไดDมาเพ่ิม แต?ผมมาคิดแลDวสมควร
ครับ ภาษีไดDคืนมา เราไดDไปพัฒนาหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย?างยิ่งถนน
หนทาง  ซ่ึงประชาชนบางครั้งบอกว?าเราไม?ไดDพัฒนาใหDเกิดประโยชน< ขาดไป
สี่หDาสิบลDาน ซ่ึงเราขาดผลประโยชน<ไปตรงนี้ ถDาเราช?วยกันตรงนี้นะครับ ช?วย
ประชาสัมพันธ< แต?ก?อนจะประชาสัมพันธ<คนอ่ืนนั้น เอาตัวเองก?อน ไม?ใช?ไป
บอกว?าเปลี่ยนป|ายยะลา แต?ตัวเองป|ายไม?รูDของจังหวัดไหน เพ่ือนจะหัวเราะ
เอา ช?วยกันนะครับฝากไวDนะครับ ก็ตDองขอบคุณครับ ผมก็จะเล?าใหDฟ[งเราไป
ดูงานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรพอเพียง ไดDผลเกินคาด ทุกคนมี
ความต้ังใจไม?ว?าจะเปPนเจDาหนDาท่ี ไม?ว?าจะเปPนสมาชิกนะครับ ท่ีไปดูงานมี
ความต้ังใจมาก โดยเฉพาะอย?างยิ่งเรื่องไผ? เรื่องไมDไผ? ซ่ึงทําประโยชน<ไดD
มากมาย ทําเปPนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจไดDเลย เรื่องการเลี้ยงสัตว< เรื่องการทํา
พอเพียงในครอบครัวอย?างนี้เปPนตDน นะครับ เรื่องจุลินทรีย< ไดDไปดูผลพลอย
ไดDในเรื่องของการท?องเท่ียว ซ่ึงเรามีวัตถุประสงค<ไปดู เราไปดูบ?อน้ํารDอนของ
กาญจนบุรี เล็กนิดเดียวครับ รDอนก็ไม?ค?อยรDอน แต?สิ่งหนึ่งท่ีเราตDองชมเขาก็
คือ ในเรื่องของความสะอาด ของความมีระเบียบ น้ําก็ไม?ค?อยมีครับ แต?ฝรั่ง
ไปเต็ม สจ.เราชอบไปดูเวลาฝรั่งลงบ?อ ไม?ตDองบอกว?าเขาแต?งตัวอย?างไรนะ
ครับ จังหวะครับวันนั้นฝรั่งเยอะมากครับ แต?ตอนนี้ผมไดDรับทราบจากท?าน
นายกแลDว ว?าเราก็กําลังพัฒนาในเรื่องของความสะอาด โดยใหDเอกชนเปPน
ผูDดูแล   จDางเอกชนดูแล  เราขาดสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของประชาสัมพันธ<และ
โปรโมท ต?อไปเราจะโปรโมทนะครับ ขอฝากอีกอย?างหนึ่งครับ ถDาไม?เปPนอะไร
ไปในเดือนกรกฎาคม เราประชุมสมาพันธ<ภาคใตD ๑๔ จังหวัด โดยจังหวัด
ยะลาเปPนเจDาภาพ วันท่ีเท?าไหร?นั้นเด๋ียวท?านนายกจะต้ังวันและหนDาท่ีอีกครั้ง
หนึ่ง ผมขอความร?วมมือ สจ.เรานะครับ เปPนการประชาสัมพันธ<อีกอย?างหนึ่ง
ท่ีเราจะโปรโมทจังหวัดทุกจังหวัด ๑๔ จังหวัด ซ่ึงจะเดินทางมากับเรา มา 
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นายมะหะมะ  วาแมดีซา ประชุมท่ีเราท่ีอําเภอเบตง โดยเฉพาะอย?างยิ่ง สจ.เบตง นะครับ ตDองตDอนรับ
เปPนกรณีพิเศษ และ สจ.ท่ีจะตDองผ?านไปเบตงก็คือ บันนังสตา ธารโต 
กรงปTนัง เขารับปากเลยครับว?าเขาจะมา เขาจะมากันทุกคน ไม?ว?าจะเปPนท?าน
นายก ท?านประธานสภา ปลัดหรือเจDาหนDาท่ีอ่ืน ๆ สมาชิก เขาจะมาร?วมนะ
ครับ เราจะไดDประชาสัมพันธ<ในเรื่องของการท?องเท่ียวของเรา ไม?ว?าจะเปPน
ทะเลหมอก ไม?ว?าจะเปPนป]าฮาลาบาลา ไม?ว?าจะเปPนบ?อน้ํารDอน ไม?ว?าจะเปPน
ไมDเมืองหนาว ถํ้าโจรจีนเก?าในอดีต นี้ เปPนการดึง และเปPนการกระตุDน
เศรษฐกิจใหDชาวเบตงและยะลาเปPนอย?างดี ฝากพวกเรานะครับ สจ.ทุกท?าน 
ผมมานั่งคิดอยู?ว?า ผมจะนัดประชุมสมาชิกสภา เขามี ๑๔ จังหวัด ท่ีจะมา 
สมาชิกสภา ๒ คนต?อ ๑ จังหวัด เทคแคร<ช?วยโปรโมทดูแล เด๋ียวเรามาจัดโซน
ว?าสมาชิกสภาคนไหนจะดูแลจังหวัดไหน ดูแลในเรื่องของการบริการนะครับ 
การใหDความสะดวก ผมมานั่งคิดดูแลDว ว?าผมจะจัดอย?างนี้ สมาชิกเราขอ
ความร?วมมือทุกท?าน เรามีอยู? ๒๔ ท?าน เราแบ?งกันเลย ๒ คน ๒ คน ช?วย
บริการเขา ช?วยอํานวยความสะดวก ฝากดDวยครับ และก็ฝากทางเจDาหนDาท่ี
ทุกท?านดDวย สําหรับวันนี้ผมก็ดีใจครับ อาจจะขลุกขลักบDางเพราะเปPนครั้ง
แรกของการแต?งต้ังของคณะกรรมการการศึกษาของ อปท. ต?อไปอาจจะ
ชํานาญกว?านี้ และหรือ เราโชคดีท่ีเรามีนักกฎหมาย เราก็ไดDปรึกษานัก
กฎหมาย ก็จบนิติเหมือนกันท?านมะรุสะดี บันนังสตา ไม?ว?าจะเปPนท?านเฉลิม 
ท?านวรเกียรติ ซ่ึงจบกฎหมาย ผมออกไปก็นั่งคุยกับท?านท้ังสอง ตDองขอบคุณ
ท?านท้ังสามท?าน แลDวก็สมาชิกสภาทุกท?านนะครับ ต?อไปจะไดDดูว?าวงเล็บ ๆ 
อะไรเหล?านี้ จะไดDเขDาใจมากข้ึน ก็ศึกษาต?อไป ผมก็ตDองขอบคุณเจDาหนDาท่ีทุก
ท?านครับ ท่ีวันนี้วิ่งเตDนเหมือนสภาใหญ? ท?านอุสมาน บอกว?าวันนี้แกถ?ายไป
แลDวนะครับ ถ?ายวันนี้สภาเราวุ?นจะลง ท่ีจริงผมอยากไปนั่งตรงนั้นอีกทีหนึ่ง 
ตอนผมไปสัมมา ท?านอุสมาน บอกว?า ประธานมะช?วยชี้ใหDเขาดDวยตลอด
ระยะเวลาสี่ปO เขาจะโชว<ออฟวันนี้ วันนี้ยกมือไดDเลยครับท?านอุสมาน มีอะไร
ดี ๆ พูดเลยครับ ตDองขอบคุณทุกท?าน อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการบริการรถ
ราต?าง ๆ บางครั้งเราขอ ฝากใหDกับสํานักปลัดครับ ไม?เอ?ยนามนะครับ เด๋ียว
ท?านโตDผม ผมไม?มีทางสูDกับท?านอยู?แลDว ท?านเก?งในเรื่องของวาจา ฝากนิดหนึ่ง
ว?าเวลาเราขอความร?วมมือจากเจDาหนDาท่ีขับรถ บางคนบอกว?าเขาตDองการ
พักผ?อนวันนี้ เพราะพรุ?งนี้ตDองไปไกล วันนี้ตDองพักผ?อนก?อน ขับรถใหDไม?ไดD ผม
ฝากดDวยนะครับ ท?านไปเช็คว?าใคร ผมไม?รูDนะครับ แต?โดนมาแลDวนะครับ คือ 
พรุ?งนี้ไปไกลพักผ?อนหน?อย มีการพักผ?อนดDวย นายกผมไม?เคยพักผ?อน ไปไดD
ตลอด ฝากนะครับ ฝากเรื่องเล็ก ๆ อย?างนี้ มันจะเกิดความอึดอัดนะครับ 
หลาย ๆ อย?างช?วยกันนะครับ ติดบDางอะไรบDางเปPนเรื่องปกติของเรานะครับ 
ตDองขอบคุณหัวหนDาฝ]ายทุกฝ]ายท่ีผมส?งตัวแทนไปดูงานกับพวกเรานะครับ 
โดยเฉพาะอย?างยิ่งกองแผนฯ ท่ีส?งคนไปถูก เพราะว?าส?งไปก็หัวหนDาท่ีดูแลใน
เรื่องของการส?งเสริมอาชีพนะครับ ไปแลDวไปดูว?าเลี้ยงกบยังไง ๒ ตัวกิโลอย?าง
นี้ กบเต็มเลยครับท่ีเราดูท่ีค?ายมณฑลท่ี ๑๗ และก็ไปดูไผ?ท่ีไม?เปPนกอ เขา
เรียกไผ?หวานอย?างนี้ เปPนตDน ถDาเราเอามาทําท่ีเรามันจะดีมาก เราลองดู  



~ 21 ~ 
 

นายมะหะมะ  วาแมดีซา สมาชิกสภาเราก็สนใจหลายท?านท่ีจะทําหนึ่งไร?แกDจน คิดว?าคงจะไปทํานะ
ครับ สจ.วรเกียรติ เงินเยอะแลDวคงไม?แกDจน คนอ่ืนนะครับท่ีจน ๆ ก็ฝากทุก
ท?านครับ ตDองขอบคุณท?านผูDบริหารท่ีอนุมัติงบประมาณใหDสมาชิกสภาไป
ทัศนศึกษาดูงาน ขอบคุณเจDาหนDาท่ีท่ีใหDการบริการ ขอบคุณทุกท?านครับ เรา
คิดว?าไม?ก่ีเดือนพ่ียาไม?ตDองรDอง ผมไปก?อนม๊ัง ผมกรกฎาคม พ่ียากันยายนครับ 
ขอฝากความเคารพ มีติบDางอย?าไปโกรธนะครับ บางครั้งเราก็ความรูDสึกท่ีมา
พูดกันเพ่ือแกDนะครับ เพ่ือแกDใหDเกิดความสมบูรณ<ท่ีสุด ขอบคุณครับท?าน
ประธานครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา     มีสมาชิกท?านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญท?าน 
อับดุลฮาเล็ม ครับ 

นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอ
ยะหา  ตามท่ีท?านประธานไดDพูดถึงเรื่องการจัดเก็บภาษีลDอเลื่อน และกระผม
ก็ไดD ความคิดเห็นส?วนตัวนั้นก็คือ ทางจังหวัดยะลาก็มีสถานรDานซ้ือขาย
รถยนต<ค?อนขDางเยอะ เท?าท่ีจําไดDก็ประมาณไม?ตํ่ากว?า ๓๐ สถานท่ี ๓๐ กว?า
รDาน และผูDประกอบการเหล?านี้ เท?าท่ีประสบมาท?านเหล?านี้ไดDจัดซ้ือรถ ไม?ว?า
จะเปPนเก�ง กระบะ นํารถนอกจังหวัดยะลาเขDามาสู?จังหวัดยะลาค?อนขDางเยอะ
ต?อเดือนนะครับ และความคิดเห็นผมว?าเปPนไปไดDไหม ถDาทางจังหวัดยะลาจะ
ทําหนังสือเวียนไปถึงผูDประกอบการเหล?านี้ เพ่ือมาหาวิธีในการบอกกล?าวกับ
ลูกคDาหลังจากเขาไดDซ้ือรถไป เพ่ือทําการเปลี่ยนป|ายทะเบียนใหDใชDเปPนป|าย
ทะเบียนจังหวัดยะลา หรือป|ายทะเบียนเบตง ขอเพียงเท?านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านมะหะมะ  วาแมดีซา ครับ 
นายมะหะมะ  วาแมดีซา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผม  นายมะหะมะ  วาแมดีซา  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อ.รามัน  
ครับผมขอเสริมท?านอับดุลฮาเล็ม นิดหนึ่ง คือรถมืองสองนะครับ เตDนท<รถมือ
สองท่ีท?านพูดถึงเรื่องเตDนท<มือสองครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านวรเกียรติ  ไชยชนะ ครับ 
นายวรเกียรติ  ไชยชนะ   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผม  นายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๒  อ.เมือง  
ในวาระอ่ืน ๆ นี้ กระผมมีขDอขDองใจอยากใหDฝากถามท?านผูDบริหารนะครับ 
โดยเฉพาะท?านนายกครับ เราไดDร?างขDอบัญญัติการจัดเก็บภาษีน้ํามันมา ก็มี
การร?าง ปรากฏว?า มีการประชุมทราบว?าท?านผูDบริหารกับฝ]ายนิติกร ก็ไป
ประชุมหลายครั้ง ผมใคร?อยากสอบถามท?านนายกครับว?า ความคืบหนDาใน
การจัดเก็บภาษีของเรา มีความคืบหนDาไปถึงไหนแลDวครับ เพราะเรื่องนี้มันต้ัง
นานแลDว วาระผลการเก็บภาษีมันสัมฤทธิ์ผลหรือไม?อย?างไรนะครับ ขอใหD
ท?านนายกช?วยกรุณาชี้แจงหน?อยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีท?านสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญครับ  เชิญท?าน 
ไพซอล  ครับ 
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นายไพซอล  ดามาอู   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผม  นายไพซอล  ดามาอู  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอเบตง  
ผมขอแสดงความขอบคุณสภาในวันนี้ ทางสภาโฆษณารถป|ายเบตงมาตลอด 
พูดเรื่องป|ายเบตง ผมก็ยินดีดDวย จะทําใหDเบตงผมไดDรูDจักท่ัวไปอีกของจังหวัด
ครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกท?านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ถDาไม?มี 
เชิญท?านนายกครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผม  นายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ก?อนอ่ืนก็ตDองขอขอบคุณ
ท?านสมาชิกสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ท่ีไดDใหDความเห็นชอบใน
ญัตติและก็ระเบียบวาระต?าง ๆ ในวันนี้ ในส?วนขDอเสนอแนะต?าง ๆ ท่ีท?าน
สมาชิกไดDอภิปรายและนําเสนอ ผมก็ไดDจดในสิ่งท่ีเห็นว?าเราสามารถท่ีจะไป
ดําเนินการ เพ่ือใหDเกิดประโยชน<สูงสุดไดDในหลายหัวขDอดDวยกันครับ ประการ
แรกผมอยากขอบคุณท?านสมาชิกสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัด ซ่ึงนําโดย
ท?านประธานและก็ท?านรองประธาน ขอบคุณทางเจDาหนDาท่ีกองกิจการสภา
เจDาของโครงการ และก็ตัวแทนจากกองต?าง ๆ ท่ีไดDร?วมโครงการหรือกิจกรรม
ศึกษาดูงานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผมคิดว?าในสิ่งท่ีท?านสมาชิกไดDไป
ดูไดDไปเห็น แลDวก็สามารถท่ีจะนําสิ่งท่ีไดDพบไดDเห็นเหล?านั้น มาใชDในพ้ืนท่ีของ
เราไดDก็ถือว?าการไปดูงานมันก็เกิดประสิทธิภาพและก็บรรลุเป|าหมายตาม
โครงการท่ีเขาดําเนินการ การดูงานการอบรมศึกษาการดูงานนั้น ซ่ึงองค<กร
ปกครองส?วนทDองถ่ินก็เปPนท่ีสังเกตของหน?วยงานต?าง ๆ ว?า การศึกษาดูงาน
ของทDองถ่ินจริง ๆ แลDว มันไม?ก?อใหDเกิดประโยชน<มากเท?าไหร? เนื่องจาก
การศึกษาดูงาน การอบรมการดูงานแอบแฝงไปดDวยเรื่องของการเท่ียว
มากกว?า แต?ผมขอพูดกับท?านสมาชิกว?า ผมไดDมีโอกาสไปร?วมงานกับท?านใน
การดูงานครั้งนี้ ซ่ึงคิดว?าสิ่งท่ีเขามอง สิ่งท่ีเขาเห็นนั้น เปPนการคาดการณ< เปPน
สิ่งท่ีเขาไม?ไดDรูDลึกจริง ๆ แต?การดูงานของเราในครั้งนี้ ผมคิดว?าเกิดประโยชน<
มากท่ีสุด แลDวเราจะเอาสิ่งท่ีเราไดDไปพบไปเห็นมาต?อยอด เพ่ือใหDเกิดเปPน
รูปธรรมเปPนสิ่งท่ีเกิดการปฏิบัติจริง ๆ ผมยังมีความคิดว?าพ้ืนท่ี ๑ ไร? ท่ีท?าน
สมาชิกไปดูว?าใน ๑ ไร?นั้น ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท่ีจะใหDคนท่ีมี
ท่ีดิน ๑ ไร?นั้น สามารถท่ีจะใชDประโยชน<จากท่ีดิน ๑ ไร? ใหDเกิดความคุDมค?านั้น 
เขาทําอย?างไร เราไปดูมาแลDวมีท้ังพืชผล มีท้ังนาขDาว มีท้ังเลี้ยงสัตว< เลี้ยงปลา 
มีท้ังพืชผักสวนครัว อะไรครบวงจรหมดในพ้ืนท่ี ๑ ไร? เพราะฉะนั้น ผมอยาก
ฝากเรื่องนี้ใหDกับทางกองแผนฯ และทางฝ]ายส?งเสริมอาชีพ เราอยากจะใหD
ศูนย<เรียนรูD ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ไร? เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบของสมาชิกสภาแต?ละคนนะครับ เรามีเครื่องจักรกลท่ีสามารถท่ีจะ
ไปปรับปรุงพ้ืนท่ีของท?านสมาชิกเพ่ือใหDเกิดศูนย<เรียนรูDในเรื่องของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามท่ีท?านรองประธานไดDนําเสนอว?า อยากจะใหDสมาชิกสภาแต?ละ
ท?านไปสรDางศูนย<เรียนรูDเศรษฐกิจพอเพียงใหDพ่ีนDองประชาชนในเขตของท?าน
ไดDไปเรียนรูDและก็นําไปใชDประโยชน<จริง ๆ เม่ือสองสามวันก?อนผมไดDมีโอกาส 
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นายก อบจ.ยะลา ร?วมกับเพ่ือนขDาราชการหลาย ๆ คน ไปดูศูนย<เศรษฐกิจพอเพียงของตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี ๔๔ ท่ีตําบลบุดี ค?าพญาลิไท ซ่ึงทางองค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลาก็ไดDสนับสนุนเครื่องจักรกลในการปรับพ้ืนท่ีของค?ายพญาลิไท
ต?อเนื่องมา ปOนี้ก็เปPนปOท่ีหDา ซ่ึงพ้ืนท่ีตรงนี้ก็เปPนศูนย<เรียนรูDท่ีสามารถท่ีจะใหD
ประโยชน<กับเด็กและเยาวชนเขDาไปศึกษาไดD แต?พ้ืนท่ีมันกวDางพ้ืนท่ีของเขา
หลายสิบไร? ผมอยากจะใหDท?านสมาชิกสภาไปทําในเรื่องของ ๑ ไร? เพราะถDา
เราจะไปหาพ้ืนท่ีหลาย ๆ สิบไร?นั้น เราคงไม?มี แต? ๑ ไร? เอาความพรDอมก?อน 
สมาชิกสภาท?านใดมีความพรDอมท่ีจะใหD พ้ืนท่ีของท?านเปPนศูนย<เรียนรูD
เศรษฐกิจพอเพียงใหDกับชาวบDาน ใหDกับประชาชน ใหDกับนักเรียนนักศึกษาเขDา
ไปดู แต?ท?านตDองมีความพรDอม ท?านตDองอุทิศท้ังแรงกายแรงใจสติป[ญญา 
เพ่ือใหDศูนย<เรียนรูDเหล?านั้น เกิดเปPนศูนย<เรียนรูDท่ีสามารถนําเปPนตัวอย?างใหDกับ
พ่ีนDองประชาชนไดD อย?างนDอยเกิดการกระตุDนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจDาอยู?หัว ว?าอยู?อย?างไรใหDชีวิตมี
ความสุข อยู?อย?างไรใหDชีวิตมีความอยู?ดีกินดี เพราะฉะนั้น ๑ ไร? ของท?าน
จะตDองเปPนศูนย<ท่ีสามารถทําใหDเกิดประโยชน<จริง ๆ แต?ไม?ใช?ว?าไปสรDางศูนย<
แลDวก็ปล?อยรกรDางว?างเปล?า ไมDสักตDนก็ไม?มี ถDาจะไปดูตDนหญDา ตDนอะไรไดD ถDา
จะไปดูตDนไผ?ตามท่ีท?านประธานว?านั้น มันไม?มี ผมขอความพรDอมก?อน ว?าท?าน
พรDอมท่ีจะทําพ้ืนท่ีของท?านใหDเปPนศูนย<เรียนรูD ใครพรDอมมีพ้ืนท่ีก็นํามาเสนอ
กองแผนฯ เรามีเครื่องจักรกลท่ีจะเขDาไปปรับพ้ืนท่ีของท?าน ขุดบ?อปลา ขุด
อะไรต?าง ๆ แลDวฝ]ายส?งเสริมอาชีพก็อาจจะตDองต้ังงบประมาณ เพ่ือไป
ส?งเสริมในเรื่องของพันธุ<อะไรต?าง ๆ อันนี้ตDองมาคุยกัน แต?ว?าการไปดูงานแลDว
นํามาปฏิบัตินั้น ผมอยากไดDอย?างนี้ ไม?ใช?ไปดูงานแลDวกลับมาไม?มีอะไรเกิดข้ึน 
ไปดูงานแลDวนี่คือสิ่งท่ีเราสามารถบอกว?า เราไปเท่ียวหรือเราไปดูงาน ถDาเรา
ไปเท่ียวกลับมาไม?มีอะไร แต?ถDาเราไปดูงานกลับมามันตDองมีอะไรเกิดข้ึนใหDกับ
พ่ีนDองประชาชน ก็เห็นดDวยตามท่ีท?านประธานและท?านรองประธาน ท?าน
มะดารี ไดDนําเสนอนะครับ อย?างเช?นท่ีกาญจนบุรีนั้น ท?านก็นําเสนอไดDใน
เรื่องของการปลูกป]าในดวงใจอะไรต?าง ๆ นี้ ท?านก็สามารถนําไปรณรงค<
ใหDกับพ่ีนDองประชาชน ใหDเกิดความรูDสึกในการรักป]า ซ่ึงการปลูกป]า การ
อนุรักษ<ป]า ก็จะเกิดประโยชน< อย?างนDอยพ้ืนท่ีของเรานั้น วันนี้ฝนยังไม?ตก 
ส?วนหนึ่งก็มาจากท่ีป]าโดนทําลาย ความชื้นยังไม?มีอะไรต?าง ๆ นั้น เราก็ตDอง
ไปรณรงค<กันต?อไป อย?างนDอยลูกหลานของเรา ตDองขอขอบคุณท?านประธาน
อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการรณรงค<ในเรื่องของใชDป|ายทะเบียนยะลาและเบตง 
ซ่ึงทุกครั้งท่ีผมไปผมก็จะพยายามพูดถึง เพราะพูดแลDวมันเกิดผลจริง ๆ พ่ี
นDองประชาชนไม?เขDาใจ พอเขาเขDาใจแลDว เขามีความรูDสึกว?าเขาก็อยากมีส?วน
ร?วมในการท่ีจะนํางบประมาณมาพัฒนาทDองถ่ินอย?างนDอยก็มาพัฒนาบDานเกิด
ของตัวเอง เจDาหนDาท่ีหรือท?านสมาชิกนั้น มันก็เปPนเรื่องของความพอใจ เราไม?
สามารถท่ีจะไปบังคับใครใหDใชDป|ายยะลา แต?ว?าขอความร?วมมือ ท?านไดDใหDแค?
ไหนก็เอาแค?นั้น ท?านไม?ตDองไปว?าไม?อยากจะใชDแต?โดนบังคับหรืออะไรนั้น ผม
ไม?อยากเห็นตรงนั้น ขอความร?วมมือท?าน ไม?พรDอมก็ไม?เปPนไร ท?านพรDอมท่ีจะ 
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นายก อบจ.ยะลา เปลี่ยนก็ยินดีดDวย เงินเหล?านั้นก็จะเปPนภาษีของจังหวัดยะลาครับ อีกเรื่อง
หนึ่งก็ตDองขอความร?วมมือทุกฝ]าย ไม?ว?าจะเปPนฝ]ายบริหาร ฝ]ายสมาชิกสภา 
และก็ฝ]ายขDาราชการ เราจะเปPนเจDาภาพการประชุมสมาพันธ<องค<การบริหาร
ส?วนจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใตD ซ่ึงเราจะไปจัดท่ีอําเภอเบตง ท?านไพซอล คง
จะตDองเปPนเจDาภาพหลัก เราจะประชาสัมพันธ<เมืองเบตง และก็ผูDบริหาร
องค<กรปกครองส?วนทDองถ่ิน ปลัด สมาชิกสภา จาก ๑๓ จังหวัด ก็จะมา
ประชุมท่ีอําเภอเบตง ถDาเราทําดีมันก็จะเปPนประโยชน<กับเราเอง เขาก็จะช?วย
ประชาสัมพันธ<ใหDกับพ่ีนDองประชาชนในเขตจังหวัดของเขา แต?ถDาเราทําไม?ดี
ภาพลบมันก็จะเกิดข้ึนกับยะลา หรือกับเบตง แต?เบตงเปPนสถานท่ีหลักท่ีเรา
จะใชDการประชุม เพราะฉะนั้น อยากจะขอความร?วมมือท?านสมาชิกสภาท้ัง
สามท?านของเขตอําเภอเบตง และก็สมาชิกสภาทุกท?าน ผมอยากจะใหDการ
ประชุมสมาพันธ< อบจ. ๑๔ จังหวัดภาคใตD ทุกคนเปPนเจDาภาพ ฝ]ายบริหาร
เปPนเจDาภาพ สมาชิกสภาเปPนเจDาภาพ ขDาราชการทุกกองของ อบจ.ยะลา เปPน
เจDาภาพ ไม?ใช?ว?าเปPนงานของฝ]ายบริหาร หรือเปPนงานของสมาชิกสภา หรือ
เปPนงานของกองใดกองหนึ่ง ก็ถือว?าทุกคนตDองใหDความสําคัญ เพราะนาน ๆ 
เราก็จะมีโอกาสเปPนเจDาภาพสักครั้งหนึ่ง ถDาพวกเราจําไดD เราเคยเปPนเจDาภาพ
แลDว เม่ือปO พ.ศ. ๒๕๕๒ เพราะฉะนั้น ปOนี้ ๒๕๕๙ เจ็ดปOเราถึงไดDมาเปPน
เจDาภาพครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งเราตDองทําใหDเขาประทับใจ ทําอย?างไร เราช?วยกัน
มาคิด แนวทางหนึ่งท่ีท?านประธานไดDนําเสนอ ก็ผมเห็นดDวยท่ีจะใหDสมาชิกไป
ช?วยดูแล สมาชิกท่ีมาจากจังหวัดต?าง ๆ อย?างนDอยก็จะไดDรูDว?าท?านไพซอล 
ดูแลจังหวัดไหน ท?านมะลาวี ดูแลจังหวัดไหน แลDวก็ทุกคนก็จะมีหนDาท่ีความ
รับผิดชอบ ขDาราชการก็เหมือนกัน ก็ไปร?วมกับท?านสมาชิกสภาดูแล ดูแลใน
ภาพรวมก็ว?ากันไป ดูแลในส?วนท่ีการประชุมก็ว?ากันไป ดูแลในเรื่องของ
อาหารก็ว?ากันไป ดูแลในเรื่องของการนําเท่ียวก็ดูแลกันไป ผมคิดว?าถDาทุกคน
ต้ังใจ และก็มีความมุ?งม่ันท่ีจะใหDการประชุมครั้งนี้ เปPนประโยชน<และเกิดภาพ
ท่ีเปPนบวกเกิดภาพท่ีเปPนความประทับใจ ผมคิดว?ามันไม?ยาก เพราะอย?างนDอย
สิ่งท่ีเราจะนําเสนอใหDเขาก็เปPนสิ่งท่ีแปลกใหม? ท่ีอ่ืนไม?มี เพราะฉะนั้น ทํา
อย?างไรใหDสิ่งท่ีเรานําเสนอเขา เขาเกิดความประทับใจ สถานท่ีสวยงาม 
อาหารกินอร?อย มันก็ไม?เท?ากับความประทับใจท่ีเราไปช?วยดูแลพวกเขา ใหD
ความสะดวกพวกเขา มีอะไรสามารถท่ีจะประสานงานใหDพวกเขาไดD สิ่งนี้
แหละมันใหญ?กว?าอาหาร มันใหญ?กว?าสถานท่ีท่ีจะไปดู ถDาตรงนี้เกิดความ
ประทับใจแลDว ไปดูอะไรก็ไดDเขาก็มีความสุขท้ังนั้น แต?ถDาพวกเราไม?ช?วยกัน
ดูแล ไปดูอะไรก็ไม?มีความสุข เพราะฉะนั้น ก็อยากจะขอความร?วมมือทุกฝ]าย
ว?า เจ็ดปOเรามีโอกาสเปPนเจDาภาพสักครั้งหนึ่ง ก็ขอความร?วมมือว?าการเปPน
เจDาภาพครั้งนี้ของเราใหDเขาไปพูดในการประชุมสมาพันธ<รอบหนDาในทางท่ีดี 
ไม?อยากจะใหDการประชุมครั้งนี้ แลDวครั้งหนDาใครเปPนเจDาภาพ แลDวนําเอาสิ่งท่ี
ไม?ดี สิ่งท่ีไม?ประทับใจท่ีเบตงไปพูด อยากใหDเขาเอาสิ่งท่ีดีท่ีประทับใจท่ีเบตง 
ไปนําเสนอในการประชุมสมาพันธ<ท่ีเราไม?ไดDเปPนเจDาภาพในคราวต?อไปครับ 
ขอขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกท?านจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ   
เชิญท?านมะรุสะดี  ดีสาเอะ ครับ   

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผม นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา  ท?านประธานครับผมขอเวลาไม?เกิน ๕ นาที เขDาใจว?าเวลาล?วงเลย
มามากแลDว สิ่งท่ีอยากจะพูดก็คือป[ญหาในป[จจุบันนะครับ คือป[ญหาภัยแลDง
ครับ จริง ๆ แลDวจังหวัดยะลาเราทุกปOไม?ค?อยประสบป[ญหานี้เท?าไหร?นะครับ 
แต?ปOนี้เนื่องจาก ปOนี้เราแลDง ระยะเวลาหลายเดือน ท่ีบDานผมเองท่ีจริงน้ําไม?
เคยแหDง ปOนี้แหDงครับ ชาวบDานไม?มีน้ําใชD สิ่งท่ีอยากสะทDอนก็คือว?า ทาง อบจ.
ถือว?าเปPนองค<กรหนึ่งท่ีจะตDองมีหนDาท่ีในการท่ีจะตDองมาดูแลในเรื่องของภัย
แลDง องค<กรทDองถ่ินในพ้ืนท่ีก็มีอยู? แต?ว?าดDวยกําลังความสามารถของแต?ละ
ทDองถ่ิน บางครั้งความพรDอมอะไรต?าง ๆ อาจจะขาดตกบกพร?อง สิ่ง ท่ี
อยากจะขอท?านประธานผ?านไปยังท?านผูDบริหารแลDวก็เจDาหนDาท่ีท่ีเก่ียวขDอง 
เนืองจากว?าป[ญหาน้ํา หลาย ๆ ท่ีครับ  เท?าท่ีผมลงพ้ืนท่ี เม่ือวานผมเขDาไปท่ี 
ลีแงะครับ ม.๓ ตําบลตลิ่งชัน ซ่ึงท่ีนั่นเปPนตDนน้ํา คลองใหญ?มาก ผมถาม
ป[ญหาชาวบDานก็คง น้ําก็ขาด มาท่ี ม.๒ บDานกือลอง น้ําก็ขาด ม.๑ ตลิ่งชัน 
น้ําก็ขาด แต?ดีว?าท่ีตลิ่งชันนั้น ก็มีรถน้ําอยู?สามารถท่ีจะจะช?วยเหลือชาวบDาน
ไดD เปPนการเฉพาะหนDา แต?ทีว?าชาวบDานเขาถามว?าทาง อบจ.มีอะไรช?วยไดD
บDาง กระผมก็ไดDปรึกษากับท?านนายก ว?าบางอย?างเราก็ช?วยไดD บางอย?างเราก็
อาจจะเขDาไปช?วยเหลือทุกพ้ืนท่ีก็คงไม?ไดD ถDาปOหนDาเราน?าจะมีการวางแผน
แกDไขป[ญหาในระยะยาว จะรอแค?ใหDทาง อบจ.หรือทาง อบต.ส?งน้ํานั้น ผมว?า
คงบริการทุกคนไม?ไดD แต?ว?าถามหากว?าเรามีแผนท่ีจะ อย?างสํารวจขDอมูลพ้ืนท่ี
ปOนี้ ตรงไหนท่ีพ้ืนท่ีเสี่ยง โอกาสว?าปOหนDาถDาเกิดแลDงเหมือนปOนี้ พ้ืนท่ีไหนท่ี
เปPนพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีจะขาดน้ํา น?าจะวางแผนแลDวก็ อาจจะไปขุดเจาะบ?อน้ําต้ืน
หรือว?าบ?อบาดาลใหDกับชาวบDานเพ่ือเปPนการเตรียมล?วงหนDา อันนี้ผมขอฝาก
นะครับ ฝากท?านประธานผ?านไปยังท?านผูDบริหารและก็เจDาหนDาท่ีท่ีเก่ียวขDอง
ทุกคนนะครับ ขอบคุณมากครับท?านประธาน 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านนายกครับ 
นายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  สําหรับเรื่องภัยแลDง ท?าน
สมาชิกทุกคนก็พอท่ีจะทราบอยู?แลDวว?า จังหวัดยะลาของเรานั้น ฝนท้ิงช?วงมา
นาน เพราะฉะนั้น ทุกพ้ืนท่ีก็เ กิดภัยแลDงเกือบท้ังจังหวัด สิ่ ง ท่ี  อบจ.
ดําเนินการในขณะนี้ ในเรื่องของการดําเนินการตามแผนแกDไขและป|องกัน
ป[ญหาภัยแลDง ซ่ึงเราดําเนินการอยู?ในเรื่องของการขุดบ?อน้ําต้ืน แลDวในส?วน
หนึ่งเราก็จะไปดําเนินการในเรื่องของการขุดสระ เพ่ือเก็บกักน้ํา สิ่งท่ีเปPน
ป[ญหาเร?งด?วนท่ีผมพอจะทราบก็คือว?า พ้ืนท่ีในตําบลต?าง ๆ นั้น การบริการ
น้ําเม่ือบ?อแหDง น้ําในลํา ธารก็ไม?มี ชาวบDานก็เดือดรDอนในการท่ีจะใชDน้ําเพ่ือ
บริโภคอุปโภค อบต.ซ่ึงมีรถน้ําคันสองคัน เขาก็สามารถท่ีจะไปบริการน้ํา
ใหDกับพ่ีนDองประชาชนไดD แต?ในภาพรวมของ อบจ.เอง เรามีรถน้ําสองคัน การ 
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นายก อบจ.ยะลา ท่ีจะไปดูแลในเรื่องของการส?งน้ําเพ่ือใหDกับพ่ีนDองประชาชนนั้น ใหDท่ัวถึงนั้น 
ค?อนขDางยาก แต?ผมก็ฝากท?าน สจ.ว?า เรามีรถน้ําอยู?สองคัน แต?ถDา อบต.ใด
จําเปPนท่ีจะตDองเสริมสามารถท่ีจะมาประสานกับกองช?างไดD แต?จะใหDไปส?งทุก
วันนั้น ศักยภาพของ อบจ. คงจะตDองไปช?วยท่ีอ่ืนบDาง อาทิตย<หนึ่ง ถDาฝนยัง
ไม?มาเราอาจจะไปส?งไดDครั้งสองครั้ง แต?ในเรื่องของแผนระยะยาวนั้น เราขุด
บ?อนั้น ผมเปPนนายก อบจ.ปOนี้ปOท่ีแปด ขุดทุกปO และก็จะใหDครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีมันเปPนไปไม?ไดD แต?ถามว?าเราคิดป|องกันแกDไขป[ญหาภัยแลDงไหมเราคิด 
รDอยบ?อต?อปO ปOนี้รDอยยี่สิบบ?อ เพราะฉะนั้น แผนตรงนี้เรามีในเรื่องของการขุด
ส ร ะ ล อ ก ค ล อ ง เ ร า ก็ มี  แ ต? ป[ ญ ห า เ ฉ พ า ะ ห นD า นั้ น  แ น ว ท า ง ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยเขาก็บอกมาแลDวว?า ใหDองค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินใน
พ้ืนท่ีดําเนินการแกDไขป[ญหาเฉพาะหนDาใหDพ่ีนDองประชาชนบรรเทาความ
เดือดรDอนไปพลางก?อน ในท่ีนี้ก็หมายถึงว?า อบต.เทศบาล จะตDองมีรถน้ําคัน
สองคัน เพ่ือท่ีจะแกDป[ญหาภัยแลDง แต?ถDาสองคันไม?พอ อันนี้ในภาพรวม อบจ.
ก็ไปสนับสนุนไดD เพราะฉะนั้น แนวทางของกระทรวงนั้น เขาบอกว?าใหD
องค<กรปกครองส?วนทDองถ่ินในพ้ืนท่ีบรรเทาความเดือดรDอนของพ่ีนDอง
ประชาชนในเบ้ืองตDน แต?ถDาเกินศักยภาพตามท่ีท?านสมาชิกสภาบอก เกิน
ศักยภาพของตาเนาะปูเต.ะแลDว ใหD อบจ.เขDาไปเสริมก็สามารถประสานกับ
กองช?างไดD แต?จะใหDไปส?งทุกวันนั้น มันคงไม?ไดDตDองไปดูแลท่ีอ่ืนบDาง อาจจะ
อาทิตย<ละสองครั้งอะไรนิก็ลองประสานกับกองช?างดู เพราะพอน้ํามันแหDง น้ํา
ท่ีเราจะไปส?งนั้นมันก็จําเปPนท่ีจะตDองไปเอาน้ําสะอาด เพราะฉะนั้น น้ํา
เทศบาลเราไปเอาไดDแค?ไหน วันหนึ่งไดDแค?ไหน เทศบาลเขาก็จะตDองกัก
เพ่ือท่ีจะดูแลในเขตเทศบาลไดD ก็ไม?เฉพาะตาเนาะปูเต.ะละนะ ถDาพ้ืนท่ีใด
ตDองการรถน้ํา ก็ประสานใหDไปส?งไดDวันละเท่ียวหรืออะไรก็ว?ากันไป ส?วนขุด
บ?อน้ําต้ืนเราก็เปPนไปตามแผนอยู?แลDว อาทิตย<นี้อยู?ท่ีบาโงย อาทิตย<นี้จะเขDา
บาโงย ส?วนขุดสระเรากําลังดําเนินการ เพราะการขุดสระก็ตDองอาศัย
เครื่องจักร ตอนนี้ไม?ใช?ภัยแลDงอย?างเดียว อบจ. ถมดินมัสยิดก็ อบจ. ปรับ
พ้ืนท่ีก็ อบจ. อะไรก็ อบจ.หมด เพราะฉะนั้น ท?านสมาชิกตDองเห็นใจฝ]าย
ปฏิบัติ เราก็พยายามดําเนินการบรรเทาความเดือดรDอนของพ่ีนDอง อันนี้คือ
หนDาท่ีหลักของเรา หนDาท่ีของสมาชิกก็คือสะทDอนความเดือดรDอนของพ่ีนDอง
ประชาชน ใหDฝ]ายบริหารทราบ  ฝ]ายบริหารก็สะทDอนความเดือดรDอนของ    
พ่ีนDองประชาชน ใหDกับฝ]ายปฏิบัติไปดําเนินการ แต?มันจะครบรDอยเปอร<เซ็นต<
สมบูรณ<รDอยเปอร<เซ็นต<มันเปPนไปไม?ไดD แต?ถามว?าเราละเลยป[ญหาเหล?านี้ไหม 
เราไม?ไดDละเลย ศักยภาพของเครื่องจักรเรา ศักยภาพของผูDปฏิบัติเรา 
อย?างเช?นขุดบ?อน้ําต้ืน มีพนักงานแค?สี่คน ออกทุกวัน เกิดไม?สบายสักคน ลา
สักคน ประสิทธิภาพตรงนี้มันก็ขาดหายไป อันนี้ก็รถน้ํา ท?าน ผอ.มีไหม 
ประสานกับท?าน  สจ.มะรุสะดี  ว?าเขาจะใหDไปส?งท่ีไหนนะครับ ขอเพ่ิมเติม
นิดหนึ่ง  ผมตกหล?นไปในคําถามของท?านสมาชิกจาก อ.เมือง ท?านวรเกียรติ 
ว?า  ในเรื่องของภาษีน้ํามัน  ขณะนี้ไดDดําเนินการแค?ไหนแลDว ผมเอาตัวเลข
คร?าว ๆ ก็แลDวกัน ผูDประกอบการในจังหวัดยะลามีประมาณ ๕๔ ราย จด 
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